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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567  
บริษทัซาฟารีเวิลด ์จ ากดั (มหาชน) 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2567 
ประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)   

ณ ห้องประชุมของบริษทัฯ เลขท่ี 99 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กรงุเทพมหานคร  

เริม่ประชุมเวลา 14.30 น.  

นางสาวนฤมล ศุขวนิทุ เลขานุการบรษิทั ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2567 ของบรษิทัซาฟารเีวลิด์ จ ากดั (มหาชน) เป็นการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ภายใต้พระราชก าหนดว่าดว้ย       
การประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม เรื่อง มาตรฐาน
การรักษาความมัน่คงและปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทัง้กฎหมายและ
กฎระเบยีบอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยบรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหบ้รษิทัโอเจอนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซึ่งเป็นผูใ้หบ้รกิาร
ระบบการประชุมออนไลน์และไดป้ระเมนิตนเองกบัส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสแ์ลว้ เป็นผูใ้หบ้รกิาร
ลงทะเบยีนและประมวลผลระบบการนับคะแนนเสยีงในการประชุม และไดแ้จง้วธิกีารใชง้านระบบการประชุมผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส,์ USERNAME และ PASSWORD ส าหรบัเขา้ประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ พรอ้มกนันัน้ บรษิทัฯ ยงัไดแ้จง้
ขอ้มูลการประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกสแ์ละเอกสารประกอบการประชุมดงักล่าวใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ทราบล่วงหน้าตัง้แต่
วนัที่ 14 เมษายน 2567 ตามรายละเอียดที่ปรากฎในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในรูปแบบ QR Code และได้
เผยแพร่ขอ้มูลบนเวป็ไซต์ของบรษิทัฯ ที่ www.safariworld.com/investor.thm ตัง้แต่วนัที่ 4 เมษายน 2567 อกีทัง้ ได้
ก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ (Record Date) ในวนัที ่20 มนีาคม 2567 

หลงัจากนัน้ไดร้ายงานว่า ไดม้ผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 18 ราย นับจ านวนหุน้รวมกนัได้ 
1,193,864,298 หุน้ และทีไ่ดร้บัมอบฉันทะมาจ านวน 168 ราย นับจ านวนหุน้รวมกนัได ้760,680,939 หุน้ รวมเป็น     
ผู้ถือหุ้นทัง้ที่มาประชุมดว้ยตนเองและที่รบัมอบฉันทะมาร่วมประชุมทัง้สิน้จ านวน 186 ราย นับจ านวนหุ้นไดท้ัง้สิน้ 
1,954,545,237 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.0739 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ออกและช าระแล้วของบริษทัฯ ซึ่งมีจ านวน 
2,871,210,921 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ  

นายณรงค์ จุลชาต ประธานกรรมการบรษิทั ท าหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าว
ต้อนรบัผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และได้กล่าวเปิดการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567 โดยได้มอบหมายให้ 
นางสาวนฤมล ศุขวนิทุ เลขานุการบรษิทั เป็นผูด้ าเนินการประชุม  

เลขานุการฯ ไดแ้นะน ากรรมการ ผูบ้รหิาร และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทีเ่ขา้ร่วมประชุม ดงันี้ : 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม   

1.  นายณรงค ์ จลุชาต ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 
2.   นายผนิ  คิว้คชา รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิาร

ความเสีย่ง  
3.   นางอาภา  คิว้คชา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
4. นายสมพาศ  นิลพนัธ ์ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการอสิระ 
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5. นายเดช  น าศริกุิล ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอสิระ 

6.   นายสุเมธ  สงัขศ์ริ ิ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
และกรรมการอสิระ 

7. นายอ านาจ  คิว้คชา กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ (บญัชแีละการเงนิ) กรรมการบรหิาร และ
กรรมการบรหิารความเสีย่ง  

8. นายฤทธิ ์ คิว้คชา กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ (บรหิาร) และกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
9. นางเพญ็ศร ี ชยัชชัวาล กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และ

กรรมการอสิระ 
10. น.ส.อมัพรศร ี คิว้คชา  กรรมการผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ (จดัซื้อ) 
11. นายธงรบ  ด่านอ าไพ  กรรมการอสิระ 
12. นายตฤป ดนัยตัง้ตระกูล กรรมการอสิระ 
13. นายดวง  คิว้คชา  กรรมการผูช้่วยผูจ้ดัการทัว่ไป (สายพฒันาสวนสตัว)์ 
14. นายสุวทิย ์ เลาหะพลวฒันา กรรมการ 

กรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุมคดิเป็นรอ้ยละ 93.33 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

ผู้บริหารในสายงานบญัชีและการเงิน 
1. น.ส.ประนอม  โต๊ะหว่าง ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ บญัชแีละการเงนิ  
2. น.ส.ปรารถนา  ตยีหริญัวฒันา ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ ส านักก ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์ 
3. น.ส.กรปภชั  ศรคีอนไทย ผูจ้ดัการอาวุโส ฝ่ายบญัช ี

ผู้สอบบญัชีจากบริษทัเอเอน็เอส ออดิท จ ากดั   
1. นายวชิยั  รุจติานนท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต   
2. น.ส.คนางคน์าถ  กลิน่ขจร  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั มนัญญา แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ากดั 
น.ส. มนัญญา  ฐตินิันทวรรณ ทีป่รกึษากฎหมาย 
 

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และข้อก าหนดของกระทรวงพาณิชย์  
ก่อนเขา้สู่ระเบยีบวาระการประชุม เลขานุการฯ ไดอ้ธบิายใหท้ีป่ระชุมทราบถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน วธิกีารนับ
คะแนนของผูถ้อืหุน้ในแต่ละวาระ การซกัถามหรอืแสดงความเหน็ระหว่างการประชุม โดยมรีายละเอยีดสรุปไดด้งันี้: 

1. ประธานฯ จะด าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุมที่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยจะ
น าเสนอขอ้มลูประกอบการพจิารณาในแต่ละวาระและเปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมไดซ้กัถามและแสดงความ
คดิเหน็   

2. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น เพื่อ
รวบรวมและตอบค าถามของผูถ้อืหุน้ในวนัประชุม โดยบรษิทัฯ ไดส้งวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาค าถาม และ/
หรือ ข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นส่งมาตามความเหมาะสม โดยจะไม่ตอบค าถามล่วงหน้าของผู้ถือหุ้น ในกรณี 
ดงัต่อไปนี้ : 
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2.1 กรณีค าถามล่วงหน้า ไม่เกีย่วกบัประเดน็การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2567 
2.2 กรณีค าถามล่วงหน้า เป็นการกล่าวหา พาดพงิ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ใหไ้ดร้บัความเสยีหาย  

3. การถามค าถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในทีป่ระชุม ท าได ้2 วธิ ีคอื การสนทนาผ่านระบบภาพและเสยีง 
และการสอบถามดว้ยขอ้ความผ่านช่องทาง Q&A โดยขอใหผู้ถ้ามแจง้ชื่อ-นามสกุล พรอ้มระบุดว้ยว่า
เป็นผูถ้อืหุน้หรอืเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ เพื่อประโยชน์ในการบนัทกึการประชุมใหถู้กตอ้งครบถว้น 

4. ในการตอบค าถามต่อทีป่ระชุม บรษิทัฯ จะตอบค าถามจากขอ้ความก่อน แลว้จงึจะตอบค าถามจากการ
สนทนาผ่านภาพและเสยีงในล าดบัถดัไป โดยจะพจิารณาตอบค าถามเฉพาะทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวาระที่มีการ
ลงคะแนนเสยีงในวาระนัน้ๆ เท่านัน้ หากมคี าถามสง่เขา้มาเป็นจ านวนมาก หรอืมคี าถามทีไ่ม่ตรงกบัวาระ
ที่อยู่ระหว่างการน าเสนอ บรษิทัฯ สงวนสทิธิที่จะตอบเฉพาะค าถามที่เกี่ยวข้องกบัวาระการประชุม
เท่านัน้ และอาจจะพจิารณาตอบค าถามในวาระอื่นๆ ตามความเหมาะสมต่อไป 

5. เมื่อหมดค าถามแล้ว ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ ส าหรบัการ
ลงคะแนนเสยีงผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Voting) จะไม่มกีารพมิพบ์ตัรลงคะแนน หากแต่การลงคะแนน
เสยีงในลกัษณะนี้ยงัคงมผีลผกูพนัเช่นเดยีวกบัการลงคะแนนในรปูแบบปกตทุิกประการ  

6. ในการออกเสยีงลงคะแนน ผูถ้อืหุน้รายหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีม่หีรอืทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะ 
โดยถอืว่าหนึ่งหุน้เท่ากบัหนึ่งเสยีง 

7. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสยีง “เหน็ด้วย” “ไม่เหน็ด้วย” หรอื “งดออกเสยีง” เพยีงช่องใดช่องหนึ่ง
เท่านัน้ จะแบ่งหุน้เพื่อลงคะแนนเสยีงเป็นหลายอย่างไม่ได ้ ยกเวน้ การลงคะแนนเสยีงในวาระที ่5. ซึ่ง
เป็นการเลอืกตัง้กรรมการ เพื่อความโปร่งใสขอให้ผูถ้ือหุน้ทุกท่านลงคะแนนเสยีงไม่ว่าจะ “เหน็ดว้ย” 
“ไม่เหน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” โดยลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้เป็นรายบุคคล  

8. ในการนับคะแนนเสยีงทุกวาระ จะนับคะแนนเสยีงเฉพาะผู้ที่ลงคะแนนเสยีงไม่เหน็ด้วยและงดออก
เสยีง แล้วน าไปหกัออกจากจ านวนคะแนนเสยีงทัง้หมด เหลอืเป็นคะแนนเสยีงสุทธสิ าหรบัวาระนัน้ 
กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนส าหรบัวาระใดๆ ภายในก าหนดเวลา 1 นาที ระบบ E-Voting จะนับ
คะแนนเสยีงเป็นเหน็ดว้ยโดยอตัโนมตั ิ

9. ส าหรบัผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบรษิทัฯ เขา้ประชุมแทน และได้ระบุการออกเสยีง
ลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ในหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. แล้ว บรษิทัฯ ได้น าการออกเสยีงลงคะแนน
ดงักล่าวไปบนัทกึไวล้่วงหน้าเรยีบรอ้ยแลว้ เช่นเดยีวกบัผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ ซึง่ผูถ้อืหุน้ไดร้ะบุ
การลงคะแนนเสยีงไวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะแบบ ข. แลว้ ดงันัน้ ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ตอ้งลงคะแนนซ ้าอกี  

10. การผ่านมตขิองแต่ละวาระ ตอ้งมคีะแนนเสยีงตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นหนังสอืเชญิประชุมฯ แบ่งเป็น 
10.1 วาระที่ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไดแ้ก่วาระที ่1, 3 ถงึ 5 และ 7  
10.2 วาระทีต่้องมมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้น

ซึง่มาประชุม ไดแ้ก่วาระที ่6 
10.3 ส าหรบัวาระที ่2 เป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จะไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 

11. เลขานุการฯ จะแจง้ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระใหท้ีป่ระชุมทราบ ก่อนเริม่วาระถดัไป โดยผล
คะแนนของทุกวาระจะเปิดเผยไวใ้นรายงานการประชุม 
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12. เมื่อประกาศผลการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดแลว้ให้ถือว่าการออกเสยีงลงมติในวาระนัน้เป็นอนั
สิน้สุด 

13. กรณีทีผู่ถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมภายหลงัจากไดเ้ริม่ประชุม ผูถ้อืหุน้นัน้มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเฉพาะ
วาระที่เหลอืเท่านัน้ และกรณีที่ผู้เขา้ประชุมออกจากการประชุมก่อนเวลาและมไิด้ท าการออกเสยีง
ลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ล่วงหน้า ระบบจะตดัคะแนนเสยีงของผู้นัน้ส าหรบัวาระที่ยงัไม่ได้ลงคะแนน
เสยีง เพื่อการค านวณฐานคะแนนเสยีงทีถู่กตอ้ง  

เมื่อผูถ้อืหุน้ไม่มคีวามเหน็เป็นอย่างอื่นกบัวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน การนับคะแนนเสยีง การประกาศผล
คะแนน และวธิปีฏบิตัทิีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประชุมตามที่เลขานุการฯ ไดแ้จง้ขา้งต้นแลว้ ประธานฯ จงึใหเ้ริม่ด าเนินการ
ประชุมตามระเบยีบวาระทีไ่ดก้ าหนดไว ้ดงันี้ : 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี  2566 

เลขานุการฯ ไดร้ายงานต่อทีป่ระชุมว่า บรษิทัฯ ไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2566 เมื่อวนัที ่
26 เมษายน 2566 ซึง่คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาและมคีวามเหน็ว่ารายงานการประชุมดงักล่าวไดม้กีารบนัทกึ
ไวอ้ย่างถูกต้องและครบถ้วนแลว้ และไดจ้ดัสง่ส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาทีก่ าหนด พรอ้มทัง้ไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ แลว้ จงึเหน็ควร
ใหเ้สนอทีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

ภายหลงัการชี้แจง ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคดิเห็น เมื่อปรากฎว่าไม่มีผู้ใดซกัถามหรือ
ขอให้แก้ไขรายงานการประชุม จงึได้เสนอให้ที่ประชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2566 ซึง่ตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

ที่ประชุมพจิารณาแลว้ มมีติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 ด้วยคะแนนเสยีง
ขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงันี้: 

เหน็ดว้ย 1,534,363,587 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 79.0952 
ไม่เหน็ดว้ย 405,531,650 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 20.9048 
รวม  1,939,895,237 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
งดออกเสยีง 14,650,000 เสยีง   

 
วาระท่ี 2 รบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2566 

เลขานุการฯ ไดร้ายงานต่อทีป่ระชุมว่า คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของ
บรษิทัฯ และการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัในรอบปี 2566 ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2566 / แบบ 56-1 One Report 
ที่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code และได้เผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของบรษิัทฯ ที่ www.safariworld.com/ 
investor.htm ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น ดงัมรีายละเอยีดของผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
ปรากฎอยู่ในหน้าที ่2 - 3 (สรุปขอ้มูลทางการเงนิทีส่ าคญั), หน้า 9–18 (การด าเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทั) และหน้า 
70-72 (การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการ) ซึง่คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า ทีป่ระชุมควรรบัทราบผล
การด าเนินงานประจ าปี 2566 ของบรษิทัฯ ดงัมสีาระส าคญัสรุปไดด้งันี้: 
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การด าเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัในปี 2566 ถอืเสมอืนเป็นปีแห่งการเริม่ต้นใหม่ หลงัจากวกิฤตโควดิ-19 
สิน้สุด โดยซาฟารเีวลิด์ (กรุงเทพฯ) ภูเกต็แฟนตาซแีละคาร์นิวลัเมจกิ (ภูเกต็) ไดก้ลบัมาเปิดใหบ้รกิารตลอดทัง้ปี 
คอื ซาฟารเีวลิด ์ไดเ้ปิดด าเนินกจิการตามปกต ิ6 วนัต่อสปัดาห ์(หยุดท าการสปัดาหล์ะ 1 วนัทุกวนัจนัทร ์ยกเวน้วนั
จนัทรท์ีต่รงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์) สว่นบรษิทัย่อยคอื ภูเกต็แฟนตาซ ีและคารน์ิวลัเมจกิ ไดเ้ปิดด าเนินกจิการแห่งละ 
3 วนัต่อสปัดาห์ เพื่อบริหารจดัการต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกบัรายได้ที่ยงัมีไม่มาก เพราะนักท่องเที่ยว
ต่างชาตทิีเ่ดนิทางเขา้สู่ภูเกต็ในปี 2566 ยงัมไีม่มาก อย่างไรกด็ ีภาพรวมรายไดจ้ากการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทั
ในปี 2566 ยงัคงมทีศิทางการเตบิโตดขีึน้ทุกไตรมาส ต่อเนื่องจากไตรมาส 3 และ 4 ของปี 2565  

ซาฟารีเวิลด์ ได้พฒันากิจกรรมเสริมสร้างรายได้ให้เพิม่ขึ้น โดยเปิดจุดบริการใหม่หลายแห่ง อาทิ      
จุดบรกิารเลีย้งอาหารอลัปากา้ (Alpaca Feeding), เลีย้งอาหารนกโนร ี(Lory World), รา้นกาแฟและของว่าง Lory’s 
Coffee & Eatery, จุดบริการเลี้ยงอาหารนกพิลิแกน (Pelican Feeding) , เพิ่มแพ็คเกจเลี้ยงอาหารเสือและ
ครอบครวัฮิปโปในซาฟารีปาร์ค และปรบัปรุงจุดบริการ Camp Kangaroo โฉมใหม่ อีกทัง้ยงัได้มีการจดัตกแต่ง
บรรยากาศภายในมารนีปาร์คในแต่ละเทศกาล ให้นักท่องเที่ยวได้สนุกสนานเพลดิเพลนิกบัการถ่ายภาพร่วมกบั
นักแสดงสตัวข์วญัใจของซาฟารเีวลิด ์ณ จุดบรกิาร Open Air Studio อนัเป็นการกระตุน้การใชจ้่ายในกจิกรรมสรา้ง
รายไดจ้ากกจิกรรมด าเนินงานอื่นนอกเหนือจากการจ าหน่ายบตัรเขา้ชม 

ในขณะทีภู่เกต็แฟนตาซแีละคารน์ิวลัเมจกิ กไ็ดป้รบัปรุงและพฒันาสถานทีแ่ละการใหบ้รกิารใหก้ลบัเขา้
สู่สถานการณ์ปกติ เพื่อรองรบันักท่องเที่ยวที่เริม่กลบัมาประมาณรอ้ยละ 50 ของจ านวนนักท่องเที่ยวในช่วงเวลา
ปกตก่ิอนเกดิโควดิ-19 โดยตลอดทัง้ปี 2566 ภูเกต็แฟนตาซแีละคารน์ิวลัเมจกิไดใ้หก้ารตอ้นรบันักท่องเทีย่วต่างชาต ิ
ผูน้ าประเทศ ดารา นักแสดง ผูม้ชีื่อเสยีงทัง้ไทยและต่างชาตเิป็นจ านวนมาก 

นายอ านาจ คิ้วคชา กรรมการและกรรมการรองผู้จดัการใหญ่ (บญัชแีละการเงนิ) ได้รายงานเพิม่เตมิ
เกี่ยวกบัภาพรวมรายไดจ้ากการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในปี 2566 ว่ากลุ่มบรษิทัมรีายไดจ้ากการด าเนินงานรวม 
ทัง้สิ้น 2,029.59 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้ของซาฟารเีวลิด์จ านวน 1,385.03 ล้านบาท หรอืร้อยละ 68 ของ
รายไดจ้ากการด าเนินงานรวมทัง้กลุ่ม ซึ่งเป็นการท าสถติริายไดสู้งสุดของบรษิทัฯ นับตัง้แต่เปิดด าเนินกจิการ และ
รายไดข้องภูเกต็แฟนตาซจี านวน 390.58 ลา้นบาท และคารน์ิวลัเมจกิจ านวน 253.98 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 19 และ
รอ้ยละ 13 ของรายไดจ้ากการด าเนินงานรวมทัง้กลุ่ม ตามล าดบั  

งบก าไรขาดทุนรวมส าหรบัปี 2566 มขีาดทุนสุทธจิ านวน 462.58 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ก าไรสุทธใิน
งบเฉพาะกิจการของซาฟารีเวิลด์จ านวน 417.03 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิของบริษทัย่อย คือ ภูเก็ตแฟนตาซี 
จ านวน 1,645.24 ลา้นบาท และคาร์นิวลัเมจกิ จ านวน 776.51 ลา้นบาท ทัง้นี้ มกี าไรขัน้ต้นจ านวน 689.62 ลา้นบาท 
และก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงนิได ้จ านวน 23.71 ลา้นบาท 

เหตุที่บรษิทัย่อยทัง้สองแห่งมผีลขาดทุนจ านวนมากนัน้ เพราะในปี 2566 ได้มกีารบนัทกึการด้อยค่า
ทรพัย์สินของบริษัทคาร์นิวลัเมจิกจ านวน 102 ล้านบาท และการด้อยค่าเงินลงทุนของบริษัทภูเก็ตแฟนตาซี         
ในบรษิทัคารน์ิวลัเมจกิจ านวน 1,485 ลา้นบาท และการดอ้ยค่าดา้นเครดติเงนิกูย้มืของบรษิทัภูเกต็แฟนตาซจี านวน 54 
ล้านบาทรวมอยู่ในจ านวนนัน้ดว้ย ส่งผลให้งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ มผีลขาดทุนสุทธจิ านวน 462.58 ล้านบาท
ตามทีก่ล่าวขา้งตน้  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามเรื่องเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ซึง่กรรมการ และ
ผูบ้รหิารกพ็รอ้มทีจ่ะอธบิายใหท้ราบ 
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เลขานุการฯ ไดแ้จง้ว่า ตามทีบ่รษิทัฯ ไดเ้ปิดใหผู้ถ้อืหุน้สามารถสง่ค าถามล่วงหน้าเกี่ยวกบัวาระประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2567 นัน้ ไดม้ผีูถ้อืหุน้ส่งค าถามล่วงหน้าส าหรบัวาระนี้จ านวนมาก อาจต้องใชเ้วลาพอสมควร
ในการตอบขอ้ซกัถาม ฉะนัน้ เพื่อกระชบัเวลาของทีป่ระชุมให้เหมาะสมและเพยีงพอในการพจิารณาระเบยีบวาระ
การประชุมทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งมกีารลงมต ิส าหรบัค าถามของผูถ้อืหุน้ทีส่ง่มาล่วงหน้าในวาระที ่2 ซึง่เป็นวาระ
เพื่อทราบ (ไม่มกีารลงมต)ิ คณะกรรมการไดข้อใหร้วบรวมค าถามของผูถ้อืหุน้ทีส่่งมาล่วงหน้า แลว้ตอบค าถามนัน้
ในวาระอื่นๆ ซึง่ทีป่ระชุมกเ็หน็ดว้ย 

นางสาวรรศิา คล่องประกจิ ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามว่า เหตุใดคารน์ิวลัเมจกิจงึไม่สามารถท ารายไดไ้ดต้ามที่
ประมาณการไว ้

นายผนิ คิ้วคชา ประธานกรรมการบรหิาร ไดต้อบว่า ปี 2566 เป็นปีแรกทีค่าร์นิวลัเมจกิไดเ้ปิดด าเนิน
กจิการ แต่ด้วยยงัมปัีญหาและอุปสรรคต่างๆ หลายประการที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
จงัหวดัภูเก็ตนับตัง้แต่เกดิวกิฤตโควดิ-19 เช่น ทวัร์ต่างชาติยงัไม่กลบัมา เอเย่นต์น าเที่ยว ไกด์ รถบรกิารยงัไม่มี
ความพร้อม มีไม่เพยีงพอ พนักงานบรกิารกลบัภูมิล าเนาในช่วงวกิฤตและยงักลบัมาไม่ถึงครึ่ง ด้วยปัจจยัต่างๆ 
เหล่านี้ ท าใหร้ายไดข้องคารน์ิวลัเมจกิในปี 2566 จงึค่อยๆ เพิม่ขึน้อย่างค่อยเป็นค่อยไป และโดยทีไ่ม่สามารถจะสือ่สาร
โฆษณาหรอืโปรโมทโครงการฯ ไดอ้ย่างเตม็ทีต่ามแผนทีก่ าหนดไวต้ัง้แต่แรก เพราะมขีอ้จ ากดัของเงนิทุน ท าใหค้าร์
นิวลัเมจกิยงัไม่เป็นทีรู่จ้กัของนักท่องเทีย่วมากนัก อย่างไรกด็ ีทุกวนันี้สถานการณ์เริม่มทีศิทางทีด่ขี ึน้บา้งแลว้  

เมื่อไม่มผีูซ้กัถามอกี ประธานฯ จงึขอใหถ้อืว่าทีป่ระชุมไดร้บัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2566 โดย
ไม่มกีารลงคะแนนเสยีง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ  

 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษัทฯ ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 ท่ีผู้สอบบญัชีได้

ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาแล้ว  

เลขานุการฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า พระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษัท     
ไดก้ าหนดใหบ้รษิทัฯ จดัท างบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชขีองบรษิทัฯ โดย
ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัช ีแลว้เสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิ

บรษิทัฯ ได้จดัท างบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนาม
รับรองจากผู้สอบบัญชีร ับอนุญาต แห่งบริษัทเอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด และคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณาแล้ว เหน็ควรให้เสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิงบการเงนิดงักล่าว      
ดงัมรีายละเอยีดปรากฏในหน้า 134 - 212 ของรายงานประจ าปี 2566/ แบบ 56-1 One Report สรุปไดด้งันี้: 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิและ 
งบก าไรขาดทุน 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2566 2565 2566 2565 
สนิทรพัยร์วม 8,609.50 8,988.17 7,069.31  6,381.33 

หนี้สนิรวม 7,209.74  7,120.95 3,044.03  2,768.21 

ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 1,399.76  1,867.21 4,025.29  3,613.12 

รายไดจ้ากการด าเนินงานรวม 2,029.59  1,030.63 1,385.03  793.13 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (462.58) (581.69) 417.03  104.75 
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งบแสดงฐานะการเงนิและ 
งบก าไรขาดทุน 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2566 2565 2566 2565 
ก าไรต่อหุน้ (บาท) (0.16) (0.20) 0.15 0.04 

มลูค่าตามบญัชตี่อหุน้  (บาท) 0.49 0.65 1.40 1.26 
 

เลขานุการฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า ตามทีบ่รษิทัฯ ไดเ้ปิดใหผู้ถ้อืหุน้สามารถสง่ค าถามล่วงหน้าเกี่ยวกบั
วาระการประชุมนัน้ ในวาระนี้ไดม้คี าถามทีส่่งมาล่วงหน้าจากผู้ถอืหุน้ คอื นายสุวทิย ์เลาหะพลวฒันา, นายธญัญ-
วฒัน์ เกษมสุวรรณ, นางวรรณี อษัฎาธร และนายปัทมศกัดิ ์เสนาณรงค ์สรุปไดด้งันี้:   

ค าถามที ่1. จากรายงานประจ าปี 2566 หน้า 187 บริษัทฯ มีเจ้าหนี้ก่อสร้างและซื้อทรพัย์สนิตาม        
งบการเงินรวมจ านวน 127,768,460.73 บาท ขอถามว่าเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทภูเก็ต 
แฟนตาซีเท่าไร เป็นหนี้ค่าก่อสร้างหรือซื้อทรพัย์สนิอะไร มูลค่าเท่าไร และเป็นของ
บรษิทัคารน์ิวลัเมจกิเท่าไร เป็นหนี้ค่าก่อสรา้งหรอืซื้อทรพัยส์นิอะไร มลูค่าเท่าไร  

ค าถามที ่2. จากรายงานประจ าปี 2566 หน้า 187 บริษัทฯ มีรายได้ล่วงหน้าตามงบการเงินรวม
ส าหรบัปี 2566 จ านวน 306.07 ล้านบาท และงบการเงนิเฉพาะกจิการจ านวน 242.52 
ลา้นบาท เป็นรายไดร้บัล่วงหน้าของบรษิทัใด เกดิจากการท าธุรกรรมอะไร และมมีูลค่า
เท่าไร 

นายอ านาจ คิ้วคชา กรรมการและกรรมการรองผู้จดัการใหญ่ (บญัชีและการเงนิ) ได้ตอบว่า เจ้าหนี้
ก่อสร้างและซื้อทรพัย์สนิตามงบการเงนิรวมจ านวน 127.768 ล้านบาท ประกอบด้วย เจ้าหนี้ก่อสร้างของบรษิทัฯ 
จ านวน 11.23 ล้านบาท บรษิทัย่อย คอื ภูเก็ตแฟนตาซี จ านวน 0.06 ล้านบาท และบรษิทัคาร์นิวลัเมจกิ จ านวน 
116.48 ลา้นบาท ซึง่เกดิจากเจา้หนี้ค่าก่อสรา้งโครงการคารน์ิวลัเมจกิ เป็นส าคญั 

ส าหรบัรายได้รบัล่วงหน้าในงบการเงินรวมจ านวน 306.07 ล้านบาทนัน้ ประกอบด้วย รายได้ร ับ
ล่วงหน้าของซาฟารเีวลิดจ์ านวน 242.52 ลา้นบาท จากรายไดจ้ากการขายสตัวร์บัล่วงหน้าจ านวน 222.29 ลา้นบาท 
และรายไดร้บัล่วงหน้าบตัรสมาชกิรายปี 13.60 ล้านบาท และอื่นๆ จ านวน 6.62 ล้านบาท และรายไดร้บัล่วงหน้า
ของภูเก็ตแฟนตาซีจ านวน 42.54 ล้านบาท รายได้รบัล่วงหน้าของคาร์นิวลัเมจกิจ านวน 21.01 ล้านบาท ซึ่งเป็น
รายไดจ้ากการขายบตัรโปรโมชัน่เป็นส าคญั  

เลขานุการฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า มคี าถามซึง่ไดถู้กสง่มาล่วงหน้าจากผูถ้อืหุน้อกี 2 กลุ่ม คอื  
1. นายสุวทิย ์เลาหะพลวฒันา และนายธญัญวฒัน์ เกษมสุวรรณ, นางวรรณี อษัฎาธร และนายปัทม-

ศกัดิ ์เสนาณรงค์ ผูถ้อืหุน้ และ 
2.  นางสาวรรศิา คล่องประกจิ ผูถ้อืหุน้  

โดยที่ประเด็นค าถามของผู้ถือหุ้นทัง้สองกลุ่มเป็นเรื่องเกี่ยวกับสนิทรพัย์ประเภทสตัว์เช่นเดียวกนั      
จงึขอสรุปค าถามของผูถ้อืหุน้เป็นดงันี้:  

ค าถาม  เหตุใดบรษิทัฯ จงึไม่เปิดเผยขอ้มูลชนิดและจ านวนสตัว์ ซึ่งเป็นสนิทรพัยท์ีส่ าคญัของบรษิทัฯ 
ในงบการเงนิ และขอทราบดว้ยว่าบรษิทัฯ มรีะเบยีบขัน้ตอนในการพจิารณาอนุมตักิารซื้อ-ขายสตัว์อย่างไร และการ
ด าเนินการนัน้ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากผูใ้ด 
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นายวชิยั รุจติานนท์ ผูส้อบญัช ีไดต้อบขอ้สอบถามเรื่องการเปิดเผยขอ้มูลสนิทรพัยป์ระเภทสตัว์ในงบ
การเงนิว่า การเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิ เป็นการเปิดเผยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ โดยทีก่ารเปิดเผย
ขอ้มูลสนิทรพัย์ประเภทสตัว์ตามมาตรฐานนัน้ มไิด้ระบุว่าจ าเป็นต้องแยกย่อยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะทราบขอ้มูลโดยละเอียดของสตัว์แต่ละประเภท ซึ่งเป็นขอ้มูลภายในของบริษทัฯ จะต้อง
ตดิต่อสอบถามจากฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ โดยตรงว่าจะสามารถเปิดเผยขอ้มูลเหล่านี้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้หรอืผูล้งทุนได้
หรอืไม่ โดยในแงข่องงบการเงนิมไิดม้คีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งเปิดเผยรายละเอยีดตามทีผู่ถ้อืหุน้สอบถามมา      

นายผนิ คิ้วคชา ประธานกรรมการบรหิาร ไดต้อบขอ้สอบถามเรื่องระเบยีบขัน้ตอนการซื้อ -ขายสตัว์ว่า 
การซื้อสตัว์และขายสตัว์เพื่อใช้ในการประกอบกจิการของบรษิัทฯ เป็นไปตามระเบยีบขัน้ตอนที่ปฏบิตัิมาตลอด
ระยะเวลากว่า 35 ปี ซึ่งเป็นไปตามกรอบอ านาจทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั และผ่านการตรวจสอบ
จากผูต้รวจสอบภายในซึง่เป็นหน่วยงานอสิระ กล่าวคอื การซื้อสตัวท์ีม่มีลูค่าสงูกว่า 10 ลา้นบาท ฝ่ายบรหิารจะต้อง
เสนอคณะกรรมการบริษัทพจิารณาอนุมตัิ แต่ถ้าเป็นการขายสตัว์จะอยู่ในอ านาจของประธานกรรมการบรหิาร          
ในการพจิารณาด าเนินการไดโ้ดยไม่มวีงเงนิจ ากดั เมื่อไดด้ าเนินการแลว้ จงึรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ 
ทัง้นี้ เนื่องจากการขายสตัว์นัน้เป็นเรื่องของธุรกจิ ที่จะต้องตดัสนิใจในระยะเวลาที่เหมาะสม ทนัต่อความต้องการ
ของผู้ซื้อ ไม่สามารถจะรอเสนอคณะกรรมการพจิารณาอนุมตัิได้ เพราะมไิด้มเีพยีงซาฟารเีวลิด์แห่งเดยีวในโลก      
ที่สามารถขายสตัว์ได ้ อย่างไรก็ด ีที่ผ่านมาบรษิทัฯ มกีารขายสตัว์เพยีงเลก็น้อยเท่านัน้ เพิง่จะมกีารขายสตัว์ทีม่ี
มูลค่ามากในปีนี้ เนื่องจากมโีอกาสในการขายสตัวใ์นราคาทีด่แีละมปีระโยชน์ต่อบรษิทัฯ ซึ่งฝ่ายบรหิารกไ็ดร้ายงาน
ใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบแลว้  

เลขานุการฯ ได้อ่านค าถามที่ส่งมาล่วงหน้าของนางสาวรรศิา คล่องประกจิ ซึ่งได้สอบถามเพิม่เตมิใน
วาระนี้อกี 2 ค าถาม ดงันี้:  

ค าถามที ่1.   เรื่องการดอ้ยค่ามูลค่าเงนิลงทุนในบรษิทัคาร์นิวลัเมจกิ ซึ่งในงบการเงนิส าหรบังวดสาม
เดอืนและเก้าเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2566 บรษิทัฯ ไดม้กีารประเมนิมูลค่าการ
ลงทุนในคาร์นิวลัเมจกิโดยฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ ท าใหเ้กดิการดอ้ยค่าของมูลค่าการ
ลงทุนจาก 5,239 ลา้นบาท เป็น 4,728 ลา้นบาท และมกีารตัง้ดอ้ยค่าไว ้511 ลา้นบาท 
ซึ่งมาพบภายหลงัว่าการประมาณการโดยฝ่ายบรหิารมคีวามผดิพลาด ขอทราบว่าเหตุใด
ผูส้อบบญัชถีงึปล่อยใหม้กีารดอ้ยค่าดงักล่าว ทัง้ๆ ทีเ่ป็นเพยีงการประมาณการโดยฝ่าย
บรหิาร มไิด้ว่าจ้างที่ปรกึษาทางการเงนิให้เป็นผู้ด าเนินการ ผู้สอบบญัชเีซ็นรบัรองงบ
การเงนิไดอ้ย่างไร แมจ้ะมกีารกลบัรายการใหม่ในภายหลงัแลว้กต็าม 

นายวชิยั รุจติานนท์ ผู้สอบญัช ีได้ตอบว่า ในการพจิารณาการด้อยค่าทรพัย์สนิของคาร์นิวลัเมจกินัน้ 
เนื่องจากการประกอบกจิการของคารน์ิวลัเมจกิมขีาดทุนสุทธปิระจ าปีและมขีาดทุนสะสมจ านวนมาก ท าใหส้ว่นของ
ผู้ถือหุ้นติดลบ จงึเป็นขอ้บ่งชี้ตามมาตรฐานบญัชวี่าอาจเกดิการด้อยค่าในส่วนของทรพัย์สนิถาวรของคาร์นิวลัเมจิก 
ดังนัน้ ผู้สอบบัญชีจึงได้แจ้งให้ฝ่ายบริหารด าเนินการจัดท าการประมาณการมูลค่ากิจการของคาร์นิวลัเมจิก         
เพื่อทบทวนว่าจะต้องมีการด้อยค่าหรือไม่ ซึ่งในงบการเงินส าหรบัปี 2566 ได้บันทึกการด้อยค่าทรพัย์สนิของ     
คารน์ิวลัเมจกิไวจ้ านวน 102 ลา้นบาท   

ส่วนการด้อยค่าทรพัย์สนิของภูเก็ตแฟนตาซี ซึ่งก็คอื เงนิลงทุนในโครงการคาร์นิวลัเมจกิ  ที่อยู่ในงบ
การเงินของบริษัทภูเก็ตแฟนตาซีจ านวน 1,485 ล้านบาทนัน้ เนื่องจากการด าเนินกิจการของคาร์นิวลัเมจิก           
มขีาดทุนสะสมและส่วนของผูถ้อืหุน้กต็ดิลบ ท าใหต้้องมกีารพจิารณาว่ามูลค่าเงนิลงทุนดงักล่าวจะเกดิการด้อยค่า
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หรอืไม่  เมื่อไดม้กีารพจิารณามลูค่าของโครงการคารน์ิวลัเมจกิจากการประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระแลว้ พบว่ามลูค่า
โครงการฯ อาจไม่สามารถช าระหนี้เงนิกู้ยมืไดค้รบเตม็จ านวนในบางสว่น และอาจไม่เหลอืพอทีจ่ะช าระคนืสว่นของ          
ผู้ถือหุ้นให้แก่ภูเก็ตแฟนตาซไีด้ จงึมคีวามจ าเป็นต้องพจิารณาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี  เพราะเงนิลงทุน
ของคารน์ิวลัเมจกิทีอ่ยู่ในงบการเงนิของบรษิทัภูเกต็แฟนตาซนีัน้มขีอ้บ่งชีว้่าเกดิการดอ้ยค่า และมลูค่าโครงการอาจ
ไม่สามารถจะช าระคนืได ้ประโยชน์ทีภู่เกต็แฟนตาซีคาดว่าจะไดจ้ากสนิทรพัยเ์งนิลงทุนในโครงการคารน์ิวลัเมจกินี้ 
จงึต้องบนัทกึค่าเผื่อการด้อยค่าไว้ทัง้จ านวน 1,485 ล้านบาท และยงัมสี่วนที่ยงัไม่สามารถจะช าระหนี้เงนิกู้ให้แก่
ภูเกต็แฟนตาซไีดด้ว้ย จงึตอ้งบนัทกึค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงนิใหกู้ย้มืไวอ้กีจ านวน 54 ลา้นบาท  

นางสาวรรศิา คล่องประกจิ ไดส้อบถามต่อไปว่า การประเมนิมูลค่ากจิการของคาร์นิวลัเมจกิจดัท าโดยใคร 
และใครเป็นผูด้อ้ยค่า 

นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชี ได้ตอบว่า การพิจารณาการด้อยค่าทรพัย์สินของคาร์นิว ัลเมจิก        
ได้กระท าไว้ 2 ช่วงเวลา โดยในช่วงแรกเกิดขึ้นในไตรมาส 3 ปี 2566 ซึ่งเป็นไตรมาสที่คาร์นิวลัเมจิกได้เปิด
ด าเนินการครบ 1 ปี (คารน์ิวลัเมจกิเปิดใหบ้รกิารครัง้แรกเมื่อวนัที ่25 กนัยายน 2565) อนัเป็นเหตุสมควรจากการที่
ไดด้ าเนินการครบ 1 ปี แลว้ยงัมขีาดทุนสะสมและมสีว่นของผูถ้อืหุน้ขาดทุนเกนิทุน ผูส้อบบญัชจีงึไดแ้จง้ฝ่ายบรหิาร
ใหด้ าเนินการทบทวนประมาณการของคารน์ิวลัเมจกิ เพื่อประกอบการพจิารณาการดอ้ยค่าทรพัยส์นิตัง้แต่ไตรมาส 
3 ของปี 2566 โดยฝ่ายบรหิารเป็นผูจ้ดัท าประมาณการ สว่นช่วงทีส่องเกดิขึน้ในการจดัท างบการเงนิส าหรบัปี 2566 
โดยฝ่ายบรหิารไดว้่าจา้งผูป้ระเมนิอสิระทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ใหเ้ป็นผูป้ระเมนิมลูค่าโครงการ
คารน์ิวลัเมจกิ และไดม้กีารพจิารณาสรุปผลการดอ้ยค่าทรพัยส์นิไวต้ามรายละเอยีดทีป่รากฎในงบการเงนิของบรษิทัฯ 
ส าหรบัปี 2566 ทีไ่ดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกท่านแลว้ 

นางสาวรรศิา คล่องประกจิ ไดส้อบถามว่า การประเมนิมลูค่าโครงการของคารน์ิวลัเมจกิโดยฝ่ายบรหิาร 
สามารถกระท าไดอ้ย่างไร เหตุใดผูส้อบบญัชจีงึรบัรองรายการดงักล่าว 

นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชี ได้ตอบว่า เรื่องการประเมินการด้อยค่าทรพัย์สินในงบการเงิน         
ไตรมาส 3 ของปี 2566 ซึ่งเป็นเพยีงงบสอบทาน มขีอบเขตจ ากดักว่างบตรวจสอบ ผูส้อบบญัชจีงึมไิดแ้สดงความเหน็   
ส่วนเรื่องความน่าเชื่อถอืของมูลค่าโครงการฯ ตามการประเมนิโดยฝ่ายบรหิารนัน้ ผูส้อบบญัชแีละฝ่ายบรหิารได้มี
การหารอืร่วมกนัถงึความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งใชผู้ป้ระเมนิอสิระทีไ่ดร้บัการรบัรองจากส านักงาน ก.ล.ต. มาเป็นผูป้ระเมนิ
ในขณะนัน้หรอืไม่ ซึ่งมคีวามเหน็ว่าบรษิทัฯ มขีอ้มูลจากการประเมนิของผู้ประเมนิอสิระที่จดัท าเมื่อปี 2564 เป็น
ขอ้มลูพืน้ฐานทีส่ามารถจะใชใ้นการจดัท าประมาณการเพิม่เตมิไดอ้ยู่แลว้ ผูบ้รหิารสามารถจะปรบัปรุงขอ้สมมติฐาน
ดา้นรายไดแ้ละรายจ่ายใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจบุนั โดยสมมตฐิานนัน้ตอ้งมทีีม่าทีไ่ปทีส่ามารถอา้งองิและ
ทดสอบความน่าเชื่อถอืไดอ้ย่างสมเหตุสมผลตามหลกัการทีเ่หมาะสม  ในการประเมนิการดอ้ยค่าทรพัยส์นินัน้ มไิด้
มีข้อก าหนดไว้ว่าจ าเป็นจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รบัการรบัรองจากส านักงาน ก.ล.ต.ในการจดัท ารายงานการ
ประเมนิมูลค่าของโครงการเพื่อประกอบการพจิารณาการด้อยค่า หากแต่ขึ้นอยู่กบัความเหน็ของผู้สอบบญัชแีละ
ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จะพิจารณาร่วมกันถึงความสมเหตุสมผลของมูลค่าการประเมินที่ใช้ ซึ่งจากข้อมูลการ
ประเมนิของฝ่ายบรหิารทีไ่ดจ้ดัท าขึน้ในไตรมาส 3 ปี 2566 ผูส้อบบญัชกีไ็ดพ้จิารณาสมมตฐิานอย่างระมดัระวงัและ
สมเหตุสมผลจนเป็นทีพ่อใจ และฝ่ายบรหิารกไ็ดน้ าเสนอประมาณการต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณา
ให้ความเหน็ชอบแล้ว ขอ้มูลการประเมนิมูลค่าของโครงการในขณะนัน้  จงึมคีวามเหมาะสมและเพยีงพอต่อการ
พจิารณาการดอ้ยค่าทรพัยส์นิในงบการเงนิฉบบัสอบทานในไตรมาส 3 ของปี 2566  
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นางสาวรรศิา คล่องประกจิ ไดส้อบถามต่อว่า จากทีไ่ดท้ราบมา การประเมนิมูลค่าโครงการคาร์นิวลัเมจกิ
โดยฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ เมื่อไตรมาส 3 ของปี 2566 โดยบนัทกึการดอ้ยค่าทรพัยส์นิในงบการเงนิจ านวน 511 
ลา้นบาท จากเอกสารชีแ้จงของฝ่ายบรหิารไดร้ะบุว่าเป็นเพราะฝ่ายบรหิารท าการประมาณการผดิพลาด จงึตอ้งกลบั
รายการดอ้ยค่าในงบการเงนิงวดสิน้ปี 2566 จ านวน 102 ลา้นบาท ขอใหบ้รษิทัฯ กระท าดว้ยความระมดัระวงั และ
ขอใหต้รวจสอบกบัขอ้กฎหมายอกีครัง้ว่าการประเมนินี้สามารถจะท าโดยฝ่ายบรหิารไดห้รอืไม่  

นายวิชยั รุจิตานนท์ ผู้สอบบญัชี ได้ตอบว่า ที่ประชุมไม่อาจจะตอบค าถามของผู้ถือหุ้นได้ใน เรื่องนี้ 
เพราะประเดน็ค าถามที่กล่าวว่า “การประเมนิมูลค่าโครงการคาร์นิวลัเมจกิโดยฝ่ายบรหิารเมื่อไตรมาส 3 ปี 2566 
เกดิขอ้ผดิพลาด” นัน้ ไม่พบว่ามกีารเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวแต่อย่างใด หากผู้ถือหุ้นจะอ้างองิถึงที่มาของค าถาม 
บรษิทัฯ จะสามารถตอบหรอืชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

นางสาวรรศิา คล่องประกจิ ไดต้อบว่า ไม่แน่ใจว่าเอกสารมาจากแหล่งใด แต่หากไม่มขีอ้ผดิพลาดจรงิ 
บรษิทัฯ กค็งจะไม่มกีารกลบัรายการดอ้ยค่าเช่นนี้ 

นายวชิยั รุจติานนท ์ผูส้อบบญัช ีไดต้อบว่า ในขัน้ตอนของการประเมนิมลูค่าโครงการโดยฝ่ายบรหิารใน
ขณะนัน้ อาจจะมขีอ้สมมตฐิานบางประการที่ไม่ตรงกนักบัขอ้สมมติฐานของผู้ประเมนิอสิระ อนัเนื่องจากช่วงเวลา
ของการประเมนิทีแ่ตกต่างกนั และการประเมนิโดยฝ่ายบรหิารใชห้ลกัความระมดัระหวงั หรอื Conservative ในการ
ก าหนดสมมตฐิาน มลูค่าทีป่ระเมนิไดย้่อมจะต ่ากว่าการประเมนิของผูป้ระเมนิอสิระทีใ่ชห้ลกัการประมาณการจากขอ้
สมมตฐิานทีฝ่่ายบรหิารควรจะท าได ้เมื่อขอ้สมมตฐิานต่างกนัย่อมท าใหต้วัเลขทีไ่ดต้่างกนัอย่างแน่นอน ซึง่เป็นเรื่อง
ปกตขิองการประมาณการ    

นางสาวรรศิา คล่องประกจิ ไดก้ล่าวว่า การประเมนิมูลค่าโครงการฯ ปรบัเปลีย่นไปมา ท าใหข้อ้มูลนัน้
ไม่น่าเชื่อถอืเท่าไรนัก สว่นทีก่ล่าวว่าฝ่ายบรหิารประมาณการผดิพลาดนัน้ มเีอกสารชดัเจนทีส่ามารถจะจดัส่งใหแ้ก่
บรษิทัฯ ได ้มไิดก้ล่าวโดยไม่มทีีม่าของขอ้มลู 

นายอ านาจ คิ้วคชา กรรมการและกรรมการรองผู้จดัการใหญ่ (บญัชแีละการเงนิ) ได้ชี้แจงเพิม่เติมว่า 
บรษิทัฯ มไิดม้เีจตนาทีจ่ะปรบัเปลีย่นตวัเลขไปมาตามทีผู่ถ้อืหุน้ไดก้ล่าวถงึแต่อย่างใด การทีฝ่่ายบรหิารต้องท าการ
ประเมนิมลูค่าโครงการเมื่อไตรมาส 3 ของปี 2566 นัน้ เนื่องจากไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชวี่างบการเงนิงวดไตรมาส 
3 อาจจะตอ้งมกีารดอ้ยค่าทรพัยส์นิของคารน์ิวลัเมจกิตามเหตุผลทีผู่ส้อบบญัชไีดอ้ธบิายไวข้า้งตน้แลว้ ซึง่ในขณะ ที่
ทราบนัน้ก็เขา้สู่ไตรมาส 3 แล้ว ด้วยระยะเวลาที่จ ากดั ฝ่ายบรหิารได้ประชุมและหารอืกบัผู้สอบบญัชดีว้ยเหตุผล 
โดยยดึหลกัความระมดัระวงั ดว้ยความรอบคอบ บนหลกัการทีถู่กต้องและเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ สูงสุด และขอ
ยนืยนัอกีครัง้ว่าฝ่ายบรหิารมไิดป้ระมาณการผดิพลาดแต่อย่างใด วธิกีารประเมนิการดอ้ยค่ามหีลายวธิ ีสมมตฐิาน    
ที่ใช้ก็มีหลายแนวทางที่จะใช้ในการจดัท า บริษัทฯ ทราบดีอยู่แล้วว่าในการจดัท างบการเงนิรวมส าหรบัปี 2566 
จะต้องมีการจดัท ารายงานการประเมินมูลค่าโครงการเพื่อประกอบการพจิารณาการด้อยค่าโดยละเอียดอีกครัง้     
เพื่อความโปร่งใสจงึไดว้่าจา้งทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระทีไ่ดร้บัการรบัรองจากส านักงาน ก.ล.ต. ใหม้าเป็นคนกลาง
ในการประเมนิมลูค่าโครงการฯ ซึง่ผูป้ระเมนิอสิระกม็สีมมตฐิานและวธิกีารประเมนิทีแ่ตกต่างหรอืเพิม่เตมิจากที่ฝ่าย
บรหิารจดัท า อย่างไรกต็าม ฝ่ายบรหิาร ผูป้ระเมนิอสิระ และผูส้อบบญัชกี็ไดม้กีารประชุมหารอืร่วมกนัในเรื่องนี้ และ
เหน็ว่ามูลค่าการประเมินของผู้ประเมนิอสิระเป็นวธิีการที่เหมาะสมที่สุด  จงึได้ก าหนดใช้มูลค่าโครงการนี้ในการ
พจิารณาการดอ้ยค่าทรพัยส์นิของบรษิทัย่อยทัง้สองแห่ง  
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ค าถามขอ้ 2.   เรื่องความเหมาะสมในการค้างจ่ายเงนิโบนัสพนักงาน เนื่องจากพบว่างบการเงนิรวม
และงบเฉพาะกจิการของบรษิทัฯ มเีจา้หนี้หมุนเวยีนอื่นเป็นเงนิรางวลัและค่าตอบแทน
ผู้บรหิารค้างจ่าย ซึ่งจากการกระทบยอดระหว่างปี 2565 และ 2566 พบว่าบรษิทัฯ ได้
จ่ายเงนิรางวลัและค่าตอบแทนผูบ้รหิารในบรษิทัย่อยออกไปประมาณ 28.67 ลา้นบาท 
ในขณะที่บรษิทัฯ ยงัค้างจ่ายเงนิรางวลัที่จะตอบแทนให้แก่พนักงานของบรษิทัฯ ในปี 
2565 จ านวน 30 ลา้นบาท เหตุใดบรษิทัฯ จงึเลอืกจ่ายเงนิรางวลัและค่าตอบแทน ให้แก่
คณะผูบ้รหิารของบรษิทัย่อยก่อนการจ่ายใหแ้ก่พนักงานของบรษิทัฯ 

นายวิชยั รุจิตานนท์ ผู้สอบบญัชี ได้ตอบว่า จ านวนเงนิรางวลัและค่าตอบแทนผู้บริหารค้างจ่าย 28    
ล้านบาทนัน้ เป็นการบนัทกึเงนิชดเชยจากการเกษียณอายุงานของผู้บรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จ านวน     
2 ราย เป็นส าคญั  

นางสาวรรศิา คล่องประกจิ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า จ านวนเงนิเกษียณอายุงานของผู้บรหิารที่อ้างถงึ 
เป็นของท่านใด เหตุใดจงึมจี านวนมากถงึ 20 ลา้นบาท 

นายวชิยั รุจติานนท์ ผู้สอบบญัช ีได้ตอบว่า การเปิดผยขอ้มูลผลตอบแทนของผู้บรหิาร ในงบการเงนิ   
มิได้ก าหนดให้เปิดเผยขอ้มูลเป็นรายบุคคล ทัง้นี้ ขึ้นอยู่กบัฝ่ายบริหารของบรษิทัฯ ซึ่งเป็นผู้จดัท างบการเงนิว่า
ตอ้งการจะเปิดเผยเพยีงไร การเปิดเผยขอ้มลูของผูส้อบบญัชเีป็นการเปิดเผยตามลกัษณะโดยทัว่ไปทีป่ฏบิตักินั 

นายผิน คิ้วคชา ประธานกรรมการบริหาร ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า การจะเปิดเผยข้อมูลรายได้หรือ
ค่าตอบแทนของพนักงานหรอืผูบ้รหิารเป็นรายบุคคล ไม่สามารถจะเปิดเผยได ้เพราะเป็นขอ้มลูสว่นบุคคล สามารถ
บอกไดเ้พยีงจ านวนรวมเท่านัน้ ไม่อาจจะกล่าวอา้งชื่อได ้

เลขานุการฯ ได้แจ้งว่าไม่มผีู้ถือหุ้นมคี าถามเพิม่เติม จงึเสนอขอให้ที่ประชุมพจิารณาลงมติอนุมตัิงบ
การเงนิของบรษิทัฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2566 ซึ่งจะต้องไดร้บัคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มีมติอนุมตัิงบการเงนิของบรษิัทฯ ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2566 ที่
ผู้สอบบญัชไีด้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้ ด้วยคะแนนเสยีง
ขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  ดงันี้: 

เหน็ดว้ย 1,534,363,587 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 78.5284 
ไม่เหน็ดว้ย 419,531,650 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 21.4716 
รวม  1,939,895,237 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
งดออกเสยีง 650,000 เสยีง   

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจาก
ผลการด าเนินงานของปี 2566 

เลขานุการฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า พระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษัท       
ไดก้ าหนดใหบ้รษิทัฯ จดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งเป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปี  
หกัดว้ยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน และยงั
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ไดก้ าหนดไวด้ว้ยว่าหา้มมใิหจ้่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร ในกรณีทีบ่รษิทัฯ ยงัมยีอดขาดทุน
สะสมอยู่ หา้มมใิหจ้่ายเงนิปันผล  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2566 บรษิทัฯ มกี าไรสุทธใินงบเฉพาะกจิการจ านวน 417.03 ลา้นบาท หากแต่งบ
การเงนิรวมมขีาดทุนสุทธจิ านวน 462.58 ลา้นบาท เนื่องจากการด าเนินธุรกจิของบรษิทัย่อย มผีลขาดทุนจ านวน
มาก เพราะจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัยงัไม่กลบัมาท่องเที่ยวภูเก็ตเท่าที่ควร ท าให้
รายได้ของบริษัทย่อยไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้  คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าเพื่อส ารองเงนิไว้
ส าหรบับรหิารสภาพคล่องและเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของกลุ่มบริษทั จึงให้เสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2567 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงนิส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวน 21.00 ลา้นบาท และงดการจ่ายเงนิปันผลจาก
ผลการด าเนินงานของปี 2566  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามและแสดงความคดิเหน็ 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้มคี าถามหรอืเสนอความเหน็ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมตใินวาระนี้ ซึง่
จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัใิหจ้ดัสรรเงนิก าไรจากผลการด าเนินงานของปี 2566 เป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมายจ านวน 21.00 ลา้นบาท และอนุมตัใิหง้ดการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2566 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงันี้: 

เหน็ดว้ย 1,534,363,587 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 78.5284 
ไม่เหน็ดว้ย 419,531,650 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 21.4716 
รวม  1,939,895,237 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
งดออกเสยีง 650,000 เสยีง   

 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีจะต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบัของบริษัทได้
ก าหนดให้กรรมการต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัประจ าปี ในอตัราหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมการทัง้หมด โดยการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ ให้กรรมการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ ซึง่อาจถูกเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่กไ็ด ้

บรษิทัฯ มกีรรมการจ านวน 15 ท่าน กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ทีค่รบก าหนดต้องพน้จากต าแหน่งตาม
วาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2567 มจี านวน 5 ท่าน คอื 

1.  นายเดช  น าศริกุิล กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง, 
กรรมการตรวจสอบ 

2.  นายธงรบ  ดา่นอ าไพ กรรมการอสิระ 
3.  นายดวง  คิว้คชา กรรมการ 
4.  นายสวุทิย ์ เลาหะพลวฒันา กรรมการ 
5.  นายภากร  มกรานนท ์ กรรมการ 

 



สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. 
 

   หน้า 13 /23 
  รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2567  

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ได้ด าเนินการตามกระบวนการสรรหา ซึ่งได้พจิารณา
องค์ประกอบของคณะกรรมการบรษิทั คุณสมบตัิ ความเหมาะสมในดา้นความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์
ของกรรมการที่ครบวาระแลว้ ได้เสนอให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเพื่อเสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2567 พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการผูจ้ะพน้จากต าแหน่งตามวาระ คอื นายเดช น าศริกุิล, นายธงรบ ด่านอ าไพ, และ
นายดวง คิว้คชา กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ ในต าแหน่งเดมิต่อไปอกีวาระหนึ่ง และเลอืกตัง้บุคคล
อีก 2 ท่าน คือ นายสุนทร พจน์ธนมาศ และผศ.ดร.ขจรวุฒิ น าศิริกุล  ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ตลอดจนขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และส านักงาน ก.ล.ต.  
อกีทัง้เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทางดา้นบญัชแีละการเงนิ และการวางแผนธุรกจิ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ เขา้เป็นกรรมการของบรษิทัฯ โดยใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มสี่วนได้เสยีได้พจิารณากลัน่กรองอย่างรอบคอบและระมดัระวงั  
ตามหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการสรรหากรรมการบรษิทัตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ไดพ้จิารณาแลว้ เหน็ว่าที่ประชุม  
ผู้ถือหุ้นควรเลอืกตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายเดช น าศริกุิล, นายธงรบ ด่านอ าไพ 
และนายดวง คิ้วคชา กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ ในต าแหน่งเดมิอกีวาระหนึ่ง และเลอืกตัง้นาย
สุนทร พจน์ธนมาศ และ ผศ.ดร.ขจรวุฒ ิน าศริกุิล เขา้เป็นกรรมการใหม่ของบรษิทัฯ  แทนกรรมการที่ครบก าหนด
ออกจากต าแหน่งตามวาระอกีสองท่าน โดยให้บุคคลผู้ได้รบัเลอืกตัง้ใหม่ทัง้สองด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระ 
รายละเอยีดประวตัขิองบุคคลทัง้ 5 ท่าน ปรากฎตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 4. ซึ่งไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้ทุกท่านพรอ้มหนังสอื
เชญิประชุมดว้ยแลว้ 

เลขานุการฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า ตามทีบ่รษิทัฯ ไดเ้ปิดใหผู้ถ้อืหุน้สามารถสง่ค าถามล่วงหน้าเกี่ยวกบั
วาระการประชุมนัน้ ในวาระนี้ไดม้คี าถามทีส่ง่มาล่วงหน้าจากนางสาวรรศิา คล่องประกจิ ผูถ้อืหุน้ สอบถามเกี่ยวกบั
ความเหมาะสมในการเสนอชื่อกรรมการบรษิทัทีค่รบวาระแลว้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอกีวาระหนึ่ง ว่าเหตุใด
จงึไม่เสนอชื่อกรรมการ 2 ท่าน คอื นายสุวทิย ์เลาหะพลวฒันา และนายภากร มกรานนท์ ทีเ่คยไดร้บัการเลอืกตัง้
จากผู้ถือหุ้นให้เป็นตวัแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นกรรมการบรษิทั การกระท าเช่นนี้เปรยีบเสมือนกีดกนัไม่ให้
ความส าคญัแก่ผูถ้อืหุน้รายย่อยหรอืไม่  

นายสมพาศ นิลพนัธ์ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไดต้อบว่า ในการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ในเรื่องการสรรหาบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทนัน้             
จะพจิารณาในด้านคุณสมบตัิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท างานของบุคคลที่จะเขา้มาเป็นกรรมการ     
ตามหลัก “Put the right man on the right job” และหลักเป้าหมายที่ส าคญัของบริษัทฯ คือ การท างานเป็นทีม      
มุ่งในการท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และหลกัในการก ากบักิจการที่ดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ      
เป็นส าคญั   

การทีค่ณะกรรมการสรรหาฯ ไดพ้จิารณาเลอืกตัง้กรรมการที่ครบวาระจ านวน 3 ท่านใหก้ลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง และเสนอใหเ้ลอืกตัง้บุคคลจ านวน 2 ท่านเขา้เป็นกรรมการใหม่ของบรษิทัฯ ตาม
รายละเอยีดที่ปรากฎในหนังสอืเชญิประชุมที่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วนัน้  เนื่องด้วยเหน็ว่า ปัจจุบนับรษิทัฯ อยู่
ระหว่างเร่งด าเนินการแก้ไขคุณสมบตัขิองบรษิทัฯ เพื่อจะกลบัเขา้ซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ การสรรหาบุคคลทีม่ี
คุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถที่จะสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสทิธิภาพ           
ด้วยความเป็นอิสระ เป็นเรื่องที่จ าเป็นและส าคญัที่สุดในขณะนี้ อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาพรวมของ
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บรษิทัฯ ซึ่งเป็นผลดแีก่ผูถ้อืหุน้ทุกราย มไิดเ้ป็นการเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืจะกดีกนัผูถ้อืหุน้ราย
ย่อยตามทีผู่ถ้อืหุน้กล่าวแต่อย่างใด 

นอกจากนี้ ในการเลอืกตัง้นายสุวทิย ์เลาหะพลวฒันา และนายภากร มกรานนท์ เขา้มาเป็นกรรมการ
ของบรษิทัฯ ในครัง้แรกนัน้ จุดประสงค์หลกักเ็พื่อใหเ้ป็นตวัแทนของผูถ้ือหุน้รายย่อยในการพจิารณาก าหนดราคา
ขายหุ้น PP ของบรษิทัฯ ที่ประสงค์จะกระท าเมื่อปี 2563 แต่ปัจจุบนับรษิทัฯ ไม่มกีารด าเนินการในเรื่องดงักล่าว 
และเมื่อทัง้ 2 ท่านครบวาระการด ารงต าแหน่งแลว้ การสรรหาบุคคลทีม่คีวามเหมาะสมเขา้เป็นกรรมการบรษิัทจึง
เรื่องทีค่ณะกรรมการสรรหาฯ พงึกระท า  

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พจิารณาคุณสมบตัิและผลการปฏบิตัิหน้าที่ของกรรมการทัง้ 2 ท่านตลอด
ระยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่ง และพจิารณาคุณสมบตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเขา้เป็นกรรมการใหม่ของบรษิทัฯ 
อีก 2 ท่านแล้วมีความเห็นว่า ผู้ที่ได้รบัการเสนอชื่อ คือ นายสุนทร พจน์ธนมาศ และ ผศ.ดร.ขจรวุฒ ิน าศิริกุล              
เป็นผู้มีชื่อเสียงในวงสังคม มีคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ ในการด าเนินธุรกิจ มี
ประสบการณ์กวา้งขวางในวงการเงนิ การธนาคาร มคีวามรูค้วามเขา้ใจในระเบยีบกฎเกณฑข์องทางการเป็นอย่างด ี
ดงัรายละเอยีดประวตัขิองบุคคลทัง้สองทีป่รากฎในสิง่ทีส่่งมาดว้ย 4. ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกท่านแลว้ จงึเหน็
ควรเสนอคณะกรรมการบรษิทัใหเ้สนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้เขา้เป็นกรรมการบรษิทัในต าแหน่ง
กรรมการอสิระ และไดก้ล่าวต่อไปว่า บรษิทัฯ มกีรรมการอสิระจ านวน 7 ท่าน ในจ านวนกรรมการทัง้สิน้ 15 ท่าน  
ซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายรวมทัง้รายย่อยตามเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดไว้    
อยู่แล้ว ขอผู้ถือหุ้นมติ้องเป็นกงัวลในเรื่องนี้  ทัง้นี้ ขอยนืยนัต่อผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการ     
บนหลกัการทีก่ าหนดไวอ้ย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยยดึหลกัประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และบรษิทัฯ เป็นส าคญั 

นางสาวรรศิา คล่องประกจิ ผูถ้อืหุน้ ไดก้ล่าวเพิม่เตมิว่า เนื่องจากกรรมการ 2 ท่านทีไ่ม่ไดร้บัเสนอชื่อให้
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการนัน้ เป็นตวัแทนของผูถ้อืหุน้รายย่อยทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ขา้มา
ตรวจสอบ เพราะกรรมการส่วนใหญ่เป็นตวัแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรอืเป็นกลุ่มตระกูลเดยีวกนั เมื่อทัง้  2 ท่าน
ไม่ไดร้บัการเสนอชื่อใหก้ลบัเขา้เป็นกรรมการ จงึท าใหเ้กดิขอ้สงสยัว่าเป็นการเจาะจงเกนิไปหรอืไม่ หรอืกรรมการ 2 
ท่านนี้ไม่มคีวามสามารถหรอืมไิดอุ้ทศิตนใหแ้ก่บรษิทัฯ เลยหรอือย่างไร    

นายสมพาศ นิลพนัธ์ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ได้ตอบว่า บรษิทัฯ เหน็ถึง
ความส าคญัของบุคคลทีจ่ะเขา้เป็นกรรมการทุกท่าน แต่ในกระบวนการพจิารณาสรรหาบุคคลเขา้เป็นกรรมการนัน้  
มิได้พจิารณาเพยีงความรู้ความสามารถเพยีงอย่างเดียว ยงัต้องพจิารณาภารกิจเร่งด่วนอนัดบัแรกของบรษิทัฯ       
นัน่คอืการกลบัเขา้ซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ เป็นหวัใจส าคญั เมื่อบรษิทัฯ มเีป้าหมายส าคญัที่ต้องท า  จงึจ าเป็น 
ต้องพจิารณาสรรหาบุคคลทีม่คีวามเหมาะสมทีจ่ะเขา้มาช่วยสง่เสรมิในเรื่องนี้ ซึ่งบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเขา้เป็น
กรรมการใหม่ทัง้ 2 ท่าน เป็นผูท้ีเ่หมาะสมทีสุ่ด ส่วนการทีม่ไิดเ้สนอชื่อนายสุวทิย ์และนายภากร เขา้เป็นกรรมการ
ต่อไปนัน้ ไดช้ีแ้จงเหตุผลแลว้ว่าครัง้ทีเ่สนอทัง้ 2 ท่านเขา้เป็นกรรมการนัน้ มจีุดประสงคห์ลกัเพื่อจะเป็นตวัแทนของ
ผูถ้อืหุน้รายย่อยในการพจิารณาก าหนดราคาหุน้ PP ซึ่งปัจจุบนับรษิทัฯ มไิดม้กีารด าเนินการในเรื่องนี้แลว้ การสรรหา 
บุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษทัได้พจิารณาบนหลกัการ เหตุผล ความจ าเป็น และความเหมาะสมในสถานการณ์
ปัจจุบนัเป็นหลกั มไิดห้มายความว่าผูท้ีไ่ม่ไดร้บัการเสนอชื่อจะไม่มคีวามรู้ความสามารถ นายสุวทิยแ์ละนายภากร 
เป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถ ปฏบิตัหิน้าทีร่่วมกบัคณะกรรมการบรษิทัมาระยะเวลาหนึ่ง หากแต่ภารกจิเร่งด่วนที่
เป็นเป้าหมายหลกัในปัจจุบนัเปลีย่นไป จงึต้องเลอืกผูท้ีม่คีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด ส่วนการก ากบัดูแลผลประโยชน์
ของผูถ้อืหุน้รายย่อยกม็กีรรมการอสิระถงึ 7 ท่าน เป็นผูท้ าหน้าทีต่ามหลกัเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต. อยู่แลว้ 
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เมื่อไม่มคี าถามหรอืขอ้คดิเหน็เพิม่เติมอกี เลขานุการฯ จงึได้เสนอให้ที่ประชุมพจิารณาลงมติเลอืกตัง้
กรรมการทีต่้องพน้จากต าแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ ในต าแหน่งเดมิต่อไปอกี
วาระหนึ่ง และเลอืกตัง้บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเขา้เป็นกรรมการใหม่อกี 2 ท่าน เขา้เป็นกรรมการอสิระของบรษิทัฯ 
แทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ โดยการลงคะแนนเสยีงทัง้ทีเ่หน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง เพื่อ
เลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล ซึง่ตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เลือกตัง้  นายเดช น าศิริกุล, นายธงรบ ด่านอ าไพ และนาย            
ดวง คิ้วคชา กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ในต าแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง และเลือกตัง้นายสุนทร            
พจน์ธนมาศ และ ผศ.ดร.ขจรวุฒ ิน าศริกุิล เขา้เป็นกรรมการอสิระของบรษิทัฯ แทนกรรมการทีค่รบก าหนดพน้จาก
ต าแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีด
ดงันี้: 

(1) นายเดช  น าศริกุิล   
เหน็ดว้ย 1,551,013,587 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 79.3542 
ไม่เหน็ดว้ย 403,531,650 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 20.6458 
รวม  1,954,545,237 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   

(2) นายธงรบ  ด่านอ าไพ     
เหน็ดว้ย 1,535,013,587 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 78.5356 
ไม่เหน็ดว้ย 419,531,650 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 21.4644 
รวม  1,954,545,237 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   

(3) นายดวง  คิว้คชา       
เหน็ดว้ย 1,535,013,587 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 78.5356 
ไม่เหน็ดว้ย 419,531,650 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 21.4644 
รวม  1,954,545,237 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   

(4) นายสุนทร  พจน์ธนมาศ   
เหน็ดว้ย 1,535,013,587 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 78.5356 
ไม่เหน็ดว้ย 419,531,650 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 21.4644 
รวม  1,954,545,237 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   

(5) ผศ.ดร. ขจรวุฒ ิ น าศริกุิล    
เหน็ดว้ย 1,551,013,587 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 79.3542 
ไม่เหน็ดว้ย 403,531,650 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 20.6458 
รวม  1,954,545,237 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2567 

เลขานุการฯ ไดร้ายงานต่อทีป่ระชุมว่า ขอ้บงัคบัของบรษิทัหมวดที ่4 ว่าดว้ยคณะกรรมการ ไดก้ าหนด
ไวว้่า “...กรรมการของบรษิทัมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนดงัเช่น เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และบ าเหน็จ เป็นตน้ 
และให้คณะกรรมการมีสทิธิได้รบัเงนิรางวลัประจ าปีในวงเงนิรวมกนัแล้วไม่เกินร้อยละสามของก าไรสุทธิ” และ 
พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดั มาตรา 90 บญัญตัวิ่า “หา้มมใิหบ้รษิทัจ่ายเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นใดใหแ้ก่กรรมการเวน้แต่
จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ในกรณีทีข่อ้บงัคบัของบรษิทัมไิดก้ าหนดไว ้การจ่ายค่าตอบแทนตาม
วรรคหนึ่งใหเ้ป็นไปตามมตขิองทีป่ระชุมสามญั ซึ่งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม” 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณาอย่างรอบคอบในเรื่องการก าหนดค่าตอบแทน
ใหแ้ก่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2567 ตามความเหมาะสมกบัขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบแลว้ 
เหน็ควรใหเ้สนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2567 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยใน
รปูของเบีย้ประชุม รวมทัง้เงนิรางวลัประจ าปีของกรรมการ ในอตัราเดยีวกนักบัปี 2566 โดยไม่มสีทิธปิระโยชน์อื่น ๆ 
ตามรายละเอยีดดงันี้ 

ก. ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2567 
(1) กรรมการบรษิทั    

- ประธาน จ านวน 90,000  บาท ต่อเดอืน 
- รองประธาน จ านวน 37,500  บาท ต่อเดอืน 
- กรรมการ จ านวน 25,000  บาท ต่อเดอืน 

 (2) กรรมการตรวจสอบ**   
- ประธาน จ านวน 25,000  บาท ต่อเดอืน 
- กรรมการ จ านวน 15,000  บาท ต่อเดอืน 

(3) กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน** 
- ประธาน จ านวน 20,000  บาท ต่อครัง้ 
- กรรมการ จ านวน 10,000  บาท ต่อครัง้ 

(4) กรรมการบรหิารความเสีย่ง**   
- ประธาน จ านวน 20,000  บาท ต่อครัง้ 
- กรรมการ จ านวน 10,000  บาท ต่อครัง้ 

หมายเหตุ  **นอกเหนือจากค่าตอบแทนของกรรมการทีก่ล่าวในขอ้ (1) 

ข.  เงนิรางวลัประจ าปีของกรรมการ 

 ให้จ่ายเงนิรางวลัประจ าปีแก่กรรมการบรษิทัฯ ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2567 ในวงเงนิ
รวมกนัแลว้ไม่เกนิรอ้ยละ 3 ของก าไรสุทธขิองปี 2567 (ถา้ม)ี โดยใหค้ณะกรรมการเป็นผูพ้จิารณาก าหนดจ านวนเงนิ
รางวลัประจ าปีใหแ้ก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม  

 ส าหรบัเงนิรางวลัประจ าปี 2566 ซึ่งที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 
2566 ไดม้มีตอินุมตัไิวใ้นวงเงนิรวมไม่เกนิรอ้ยละ 3 ของก าไรสุทธขิองปี 2566 นัน้ ในปี 2566 บรษิทัฯ มกี าไรสุทธ ิ
417.03 ล้านบาท คณะกรรมการบริษทัจงึได้ก าหนดจ่ายเงนิรางวลัประจ าปี 2566 ให้แก่กรรมการบรษิัทในอตัรา     
รอ้ยละ 3 ของก าไร เป็นจ านวนเงนิรวม 12.80 ลา้นบาท 
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รายละเอยีดการพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั และขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการ การเขา้
ร่วมประชุมของกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลส าหรบัปี 2566 ปรากฏอยู่ในหน้า 115 ถึงหน้า 
117 ของรายงานประจ าปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จดัส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อม
หนังสอืเชญิประชุมแลว้ 

ในการนี้ คณะกรรมการบริษทัได้พจิารณาและมคีวามเห็นเช่นเดียวกบัความเห็นของคณะกรรมการ      
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนตามรายละเอยีดทีไ่ดเ้สนอขา้งตน้ทุกประการ 

เลขานุการฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า ตามทีบ่รษิทัฯ ไดเ้ปิดใหผู้ถ้อืหุน้สามารถสง่ค าถามล่วงหน้าเกี่ยวกบั
วาระการประชุมนัน้ ในวาระนี้ได้มคี าถามที่ส่งมาล่วงหน้าจาก นางสาวรรศิา คล่องประกจิ ผูถ้อืหุ้น เกี่ยวกบัความ
เหมาะสมในการจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายบรหิาร โดยสอบถามว่าบรษิทัฯ มกีรอบการจ่าย
ค่าตอบแทนดงักล่าวอย่างไร มคีวามซ ้าซอ้นกนัหรอืไม่  

นายสมพาศ นิลพนัธ์ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไดต้อบว่า บรษิทัฯ ไดก้ าหนด
หลกัเกณฑใ์นการจ่ายเงนิโบนัสและเงนิรางวลัใหแ้ก่พนักงาน ผูบ้รหิาร และคณะกรรมการบรษิทั ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้น
รางานประจ าปีของบรษิทัฯ สรุปประเภทของค่าตอบแทนต่างๆ ไดด้งันี้: 

โบนัส  คอื  ค่าตอบแทนทีบ่รษิทัฯ จ่ายใหแ้ก่พนักงานตามขอ้ตกลงการท างาน ในการสรา้งรายไดห้รอื
ยอดขายในแต่ละปีใหไ้ดต้ามทีก่ าหนด โดยทีผู่บ้รหิารกค็อืพนักงานของบรษิทัฯ ซึง่มบีทบาทส าคญัในการก าหนดกล
ยุทธก์ารด าเนินงาน การบรหิารงานสรา้งรายได ้และขบัเคลื่อนกจิการใหเ้กดิผลประกอบการทีส่งูขึน้ การไดร้บัโบนัส
ของผูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์ร มกีารปฏบิตักินัตามปกตทิัว่ไปอยู่แลว้  

เงินรางวลัประจ าปีของคณะผู้บริหาร  คอื เงนิทีใ่หต้อบแทนผลงานต่างๆ ในทีน่ี้คอื ตอบแทนการท า
ก าไร เมื่อผูบ้รหิารสามารถบรหิารกจิการใหม้กี าไรกจ็ะไดร้บัเงนิรางวลัตอบแทนตามทีก่ าหนดไวใ้นวงเงนิรวมกนัไม่
เกิน 7.5% ของก าไร สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท หากปีใดไม่สามารถท าก าไรก็จะไม่ได้ร ับเงินรางวัลนี้  ใน
ขณะเดยีวกนั หากปีใดสามารถท าก าไรไดสู้งถงึ 1,000 ลา้นบาท กจ็ะไดร้บัเงนิรางวลัประจ าปีในวงเงนิสูงสุดเพยีง 
20 ลา้นบาท   

เงินรางวลัประจ าปีของคณะกรรมการบริษทั  คอื เงนิทีใ่หต้อบแทนกรรมการบรษิทัตามทีก่ าหนดใน
ขอ้บงัคบัของบรษิทั เมื่อบรษิทัฯ มกี าไร กรรมการจะไดร้บัเงนิรางวลัประจ าปีในวงเงนิรวมกนัไม่เกนิ 3% ของก าไร 
หากปีใดไม่มกี าไรกจ็ะไม่ไดร้บัเงนิรางวลันี้ คณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงนิรางวลัใหแ้ก่
กรรมการแต่ละรายตามความเหมาะสม 

การให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน คณะผู้บรหิาร และคณะกรรมการบรษิทั มจีุดประสงค์เพื่อส่งเสรมิและ        
จงูใจใหพ้ฒันากจิการในทุกดา้น ทัง้ดา้นการท ารายไดเ้พิม่ขึน้ทุกปี และการบรหิารตน้ทุนใหธุ้รกจิมกี าไร เป็นไปตาม
หลกัปฏบิตัโิดยทัว่ไปในหลายองคก์ร เป็นการใหค่้าตอบแทนตามบทบาทหน้าที ่และ KPI ทีแ่ตกต่างกนั  

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามอกี ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตใินวาระนี้ ซึ่งจะต้องไดร้บัคะแนนเสยีงไม่
น้อยกว่าสองในสามของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม 

ที่ประชุมพจิารณาแลว้ มมีติอนุมตัิให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2567 ให้แก่คณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทัฯ ประจ าปี 2567 ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสอง
ในสามของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม โดยมรีายละเอยีดดงันี้: 
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เหน็ดว้ย 1,534,363,587 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 78.5023 
ไม่เหน็ดว้ย 419,531,650 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 21.4644 
งดออกเสยีง 650,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0333 
รวม  1,954,545,237 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 

วาระท่ี 7. พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2567 และก าหนดค่าสอบบญัชี 

 เลขานุการฯ ไดร้ายงานต่อทีป่ระชุมว่า พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบรษิทัได ้
ก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
ทุกปี และสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิได ้

 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้คณะกรรมการบริษทัพจิารณาเพื่อเสนอที่ประชุมสามญัประจ าปี 
2567 พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทัเอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั ดงัมรีายชื่อขา้งทา้ยนี้ คนหนึ่งคนใด เป็นผูล้ง
นามรบัรองงบการเงนิของบรษิทัฯ ส าหรบัระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2567 เนื่องจากพจิารณาแลว้เหน็
ว่าผู้สอบบญัชดีงักล่าวมคุีณสมบตัิตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด มคีวามเชี่ยวชาญในการ
สอบบญัชี มีผลการปฏิบตัิงานเป็นที่น่าพอใจ และไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสยีกบับริษทัฯ หรือบริษัทย่อย 
ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง ในลกัษณะทีจ่ะมผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระแต่อย่างใด  
โดยเหน็ควรก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชปีระจ าปี 2567 เป็นจ านวนเงนิ 1,800,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่าย
เบด็เตลด็อื่น เช่น ค่าเดนิทาง ค่าท างานล่วงเวลา ซึง่จะจ่ายตามจรงิ และค่าสอบทานกระดาษท าการ (ถา้ม)ี เพิม่ขึน้จาก
ค่าสอบบญัชขีองปี 2566 เป็นจ านวน 150,000 บาท 

ก. แต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั คอื   

1) นายอธพิงศ ์อธพิงศส์กุล  ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขที ่3500 
(เคยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทัฯ ในปี 2548-2552) หรอื 

2) นายเสถยีร วงศส์นันท ์ ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขที ่3495  
(เคยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทัฯ ในปี 2558-2559) หรอื 

3) นางสาวกุลธดิา ภาสุรกุล  ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขที ่5946  
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทัฯ) หรอื 

4) นายยุทธพงษ์ เชือ้เมอืงพาน  ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขที ่9445  
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทัฯ) หรอื 

5) นางสาวพชัร ีศริวิงษ์ศลิป์  ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขที ่ 9037  
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทัฯ) หรอื 

6) นางสาวคนางคน์าถ กลิน่ขจร ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขที ่11303 
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทัฯ) 

เป็นผูต้รวจสอบบญัชแีละแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยประจ าปี 2567 ซึ่งผูส้อบบญัชทีัง้        
6 ท่าน ไม่มคีวามสมัพนัธ์หรอืส่วนได้เสยีกบับรษิทัฯ บรษิทัย่อย ผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบั
บุคคลดงักล่าว และในรอบปีทีผ่่านมา บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไม่เคยไดร้บับรกิารอื่นจากส านักงานสอบบญัชทีี่ผูส้อบ
บญัชสีงักดั หรอืจากบุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัช ีตามรายชื่อดงักล่าว 
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ข. อนุมตัิค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2567 เป็นจ านวน 1,800,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย
เบด็เตลด็อื่น เช่น ค่าเดนิทาง ค่าท างานล่วงเวลาตามทีจ่่ายจรงิ) เพิม่ขึน้จ านวน 150,000 บาทจากค่าสอบบญัชขีอง
ปี 2566  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามและแสดงความคดิเหน็  

เมื่อไม่มคี าถามหรอืขอ้คดิเหน็เพิม่เติมอีก ประธานฯ จงึได้เสนอให้ที่ประชุมพจิารณาลงมติในวาระนี้   
ซึง่จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มมีติอนุมตัิให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชทีัง้ 6 ท่านตามรายชื่อที่คณะกรรมการบริษัท
เสนอเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2567 และอนุมตัิค่าสอบบญัชีเป็นเงิน 1,800,000 บาท โดยไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอยีดดงันี้:  

อนุมตั ิ 1,534,363,587 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 78.5284  
ไม่อนุมตั ิ 419,531,650 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 21.4716  
รวม  1,953,895,237 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง    

 

วาระท่ี 8. เร่ืองอ่ืนๆ  

เลขานุการฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า ตามทีไ่ดม้ผีูถ้อืหุน้ส่งค าถามล่วงหน้าส าหรบัระเบยีบวาระที ่2 เรื่อง
รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ประจ าปี 2566 และที่ประชุมเหน็ควรให้พจิารณาตอบค าถามของ     
ผูถ้อืหุน้ในระเบยีบวาระอื่นๆ เพื่อประหยดัเวลาของทีป่ระชุมนัน้  

บรษิทัฯ ไดร้วบรวมค าถามจากผูถ้อืหุน้ทีไ่ดส้ง่มาล่วงหน้า และพจิารณาคดัเลอืกประเดน็ค าถามและสรปุ
ค าถามทีม่คีวามใกล้เคยีงหรอืเป็นเรื่องเดยีวกนั เพื่อตอบค าถามแก่ผูถ้ือหุน้คราวเดยีว ซึ่งสรุปประเดน็ค าถามจาก
วาระดงักล่าวไดด้งันี้ :  

ค าถามที ่ 1.  เป็นประเด็นค าถามจากนายสุวิทย์ เลาหะพลวฒันา, นายธญัญวฒัน์ เกษมสุวรรณ,          
นางวรรณี อัษฎาธร และนายปัทมศักดิ ์เสนาณรงค์ ซึ่งได้สอบถามเรื่องขัน้ตอน             
การจัดท าแผนงบประมาณประจ าปีของบริษัทฯ ว่ามีขัน้ตอนการด าเนินการและ          
การอนุมตังิบประมาณอย่างไร  

นายอ านาจ คิ้วคชา กรรมการและกรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ (บญัชแีละการเงนิ) ไดต้อบว่า บรษิทัฯ มี
การจดัท าแผนงบประมาณประจ าปีทัง้ดา้นรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายตามระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทัฯ โดยงบประมาณของ
ปี 2566 ทีป่รกึษาทางการเงนิและฝ่ายบรหิารเป็นผูจ้ดัท า แลว้เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิโดยเป็น
งบประมาณรวมของทัง้ 3 บรษิทั ทัง้นี้ ในการจดัท าแผนงบประมาณนัน้ ฝ่ายบรหิารและทีป่รกึษาทางการเงนิฯ ได้
ศึกษาข้อมูลสภาวเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ สถิติจ านวนนักท่องเที่ยว และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ประกอบการพจิารณาก าหนดสมมติฐานต่างๆ ทัง้ดา้นรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายอย่างเหมาะสม ซึ่ งโดยทัว่ไปจะก าหนด
ประมาณการรายไดใ้หเ้ตบิโตขึน้จากปีก่อนหน้าทุกปี  
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ค าถามที ่2.  เป็นประเดน็ค าถามจากนางสาวรรศิา คล่องประกจิ, นายสุวทิย์ เลาหะพลวฒันา, นาย
ธญัญวฒัน์ เกษมสุวรรณ, นางวรรณี อษัฎาธร และนายปัทมศกัดิ ์เสนาณรงค์ ซึ่งได้
สอบถามเรื่องการจ่ายเงินโบนัสประจ าปี 2566 ให้แก่ประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ว่ามหีลกัเกณฑใ์นการพจิารณาและมคีวามเหมาะสมอย่างไร  

นายสมพาศ  นิลพนัธ์  ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  ไดต้อบว่าในการพจิารณา
โบนัสและเงินรางวัลประจ าปีให้แก่ผู้บริหารระดับสูงนัน้ คณะกรรมการสรรหาฯ มิได้พิจารณาเพียงเรื่องผล
ประกอบการที่เป็นหวัข้อหลกัในการพจิารณาเพยีงประการเดียว หากได้พจิารณาถึง Accountability หรือภาระ
รบัผดิชอบของผูบ้รหิารระดบัสูงในการด ารงรกัษาไว้ซึ่งองค์กร ใหอ้งค์กรไดเ้ตบิโตต่อไปดว้ย โดยเป็นทีท่ราบดอียู่
แล้วว่าตลอดระยะเวลา 3 – 4 ปี นับตัง้แต่ต้นปี 2563 ถึงกลางปี 2565 ซึ่งประเทศได้ประสบภาวะวิกฤตจาก
ผลกระทบของโควดิ-19 ท าใหก้ารท่องเทีย่วของประเทศไดร้บัผลกระทบอย่างหนัก เพราะเกอืบจะไม่มนีักท่องเทีย่ว
ต่างชาตเิลย ในช่วงเวลานัน้ผูบ้รหิารระดบัสูงไดป้ฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างไม่ลดละ พยายามอย่างทีสุ่ดทีจ่ะประคบัประคอง
บรษิทัฯ ใหผ่้านพน้วกิฤตมาไดจ้นถงึปัจจุบนั ทัง้ๆ ไม่ไดร้บัความช่วยเหลอืจากภาครฐั องคก์ร หรอืหน่วยงานใดเลย 
ภายใตก้ารบรหิารงานของประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ท าใหบ้รษิทัฯ ยงัคงอยู่ต่อไปได ้   

ประธานกรรมการบรหิารไดม้าปฏบิตัิงานตลอด 365 วนั ในหนึ่งปีโดยไม่เคยมวีนัหยุดพกั นอกจากนี้ 
ในช่วงโควดิ-19 ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ยงัได้มาปฏบิตัหิน้าที่ตลอด 3 ปีครึง่ โดยมไิด้
ผลประโยชน์ตอบแทน (คา้งรบัเงนิเดอืน) อกีทัง้ไดน้ าทรพัยส์นิสว่นตวัมลูค่ามากกว่าหนึ่งหมื่นลา้นบาทมาค ้าประกนั
การกู้เงินเพื่อให้บริษัทฯ อยู่รอด เป็นผู้เสียสละโดยถูกด าเนินคดีอาญาจากการค้างช าระหนี้แทนบริษัทฯ ถูก
ด าเนินคดใีนเรื่องกฎหมายแรงงานจากการทีลู่กจา้งฟ้องบรษิทัฯ ในช่วงโควดิ-19 กระนัน้แลว้ กม็ไิดห้ยุดนิ่งในการ
คดิคน้กจิกรรมเพื่อเตรยีมสรา้งโปรดกัสใ์หม่มากมาย เพื่อเพิม่รายไดใ้หแ้ก่บรษิทัฯ เมื่อโควดิ-19 สิน้สุด ช่วยหาเงนิ
เพื่อจ่ายดอกเบีย้เงนิกู ้หุน้กู ้รวมถงึเจา้หนี้การคา้ และสถาบนัการเงนิ ตลอดระยะเวลาเกอืบ 4 ปี เพื่อไม่ใหม้เีหตุผดิ
นัดช าระหนี้ ในภาวะยากล าบากที่ทุกอย่างยงัไม่ฟ้ืน ผู้บรหิารระดบัสูงสามารถเร่งรดั กระตุ้นและจูงใจให้พนักงาน
ช่วยกนัท ารายไดแ้ละก าไรใหส้งูขึน้เป็นประวตักิารณ์ คณะกรรมการสรรหาฯ ไดน้ าเรื่องต่างๆ เหล่านี้มาประกอบการ
พจิารณาดว้ย  

การจ่ายเงนิโบนัสให้แก่ผู้บรหิารระดบัสูงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของบรษิทัฯ ที่ก าหนดไว้ในเรื่องการ
จ่ายเงนิโบนัส เพื่อกระตุน้และจงูใจในการสรา้งรายไดใ้หเ้พิม่ขึน้ทุกปี กล่าวคอื เมื่อบรษิทัฯ สามารถท ารายไดไ้ดต้าม
เป้าหรอืประมาณการรายไดท้ีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิัทในปีใดแลว้ พนักงานและผูบ้รหิารทัง้บรษิทัฯ กจ็ะ
ไดร้บัเงนิโบนัสเป็นการตอบแทน โดยค่าใชจ้่ายเงนิโบนัสนี้ไดป้ระมาณการไวใ้นแผนงบประมาณรายจ่ายของบรษิทัฯ 
ซึ่งเสนอใหค้ณะกรรมการพจิารณาอนุมตัิดว้ย จงึขอเรยีนว่า การจ่ายเงนิโบนัสให้แก่ผู้บรหิารระดบัสูงนัน้ เป็นการ
จ่ายค่าตอบแทนจากการปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะพนักงานของบรษิทัฯ ซึ่งด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารระดับสงู ตามระเบยีบ
อ านาจอนุมตัขิองบรษิทัฯ ก าหนดใหอ้ยู่ในการพจิารณาอนุมตัขิองคณะกรรมการบรษิทั โดยมคีณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณากลัน่กรองความเหมาะสมตามกระบวนการทีก่ าหนด  

ในการพจิารณาเงนิโบนัสประจ าปี 2566 ใหแ้ก่ผูบ้รหิารระดบัสงูนัน้ คณะกรรมการสรรหาฯ ไดพ้จิารณา
ความเหมาะสมของเงนิโบนัสจากผลงานการสรา้งรายไดใ้หแ้ก่บรษิทัฯ ไดต้ามเป้าหมาย ซึ่งสูงกว่าแผนงบประมาณ
เป็นจ านวน 183.62 ลา้นบาท เป็นการท ารายไดส้งูสุดเป็นประวตักิารณ์ของซาฟารเีวลิด ์ทัง้ทีส่ถานการณ์ท่องเทีย่ว
และเศรษฐกจิของประเทศเพิง่ฟ้ืนตวัจากวกิฤตโควดิ-19 ทัง้นี้ ไดเ้ปรยีบเทยีบอตัราการจ่ายจากขอ้มลูของบรษิทัฯ ใน
อดตี เนื่องจากไม่สามารถจะเปรยีบเทยีบกบับรษิทัอื่นในอุตสาหกรรมเดยีวกนัได ้เพราะบทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิาร
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แต่ละกจิการนัน้ไม่เหมอืนกนั การท างานทุ่มเทเพื่อรกัษาไวซ้ึ่งองค์กรของแต่ละกจิการย่อมไม่เหมอืนกนัตามมาดว้ย 
และการด าเนินธุรกิจธมีปาร์คสวนสตัว์ในลกัษณะเดยีวกนักบับรษิทัฯ ก็ไม่มีคู่เปรียบเทียบ จงึใช้ขอ้มูลในอดตีมา
ประกอบการพจิารณา และยงัได้พจิารณาผลการปฏบิตัิงานของผู้บริหารระดบัสูงตลอดระยะเวลาหลายปีที่ได้ฟันฝ่า
วกิฤตโควดิ-19 จนบรษิทัฯ สามารถกลบัมาเปิดด าเนินธุรกจิต่อไปไดใ้นทุกวนันี้ทีก่ล่าวขา้งตน้ประกอบดว้ย 

ค าถามที ่ 3. เป็นประเดน็ค าถามจากนางสาวรรศิา คล่องประกจิ ผูถ้อืหุน้ ซึง่ไดส้อบถามว่า การจ่าย
โบนัสใหแ้ก่ผูบ้รหิารระดบัสงูจ านวน 30 ลา้นบาทนี้ ตอ้งขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
หรอืไม่ 

ประธานฯ ไดข้อใหท้ีป่รกึษากฎหมายเป็นผูต้อบค าถามของผูถ้อืหุน้ 

นางสาวมนัญญา ฐตินิันทวรรณ ทีป่รกึษากฎหมาย ไดต้อบว่า การจ่ายเงนิโบนัสใหแ้ก่ผูบ้รหิารระดบัสูง
ทัง้ 2 ท่าน แม้ว่าจะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิทัฯ ด้วย แต่ในการจ่ายเงนิโบนัสนี้ เป็นการจ่ายในฐานะ     
ที่ท่านด ารงต าแหน่งผู้บรหิารซึ่งเป็นพนักงานของบรษิทัฯ ค่าตอบแทนนี้จงึถูกพจิารณาเป็นการจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงาน มิใช่เป็นการตอบแทนในฐานะคณะกรรมการ ดงันัน้ การพจิารณาจ่ายเงนิโบนัสให้แก่ผู้บริหาร
ระดบัสูงจงึไม่จ าเป็นต้องผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบรษิัทมอี านาจในการพจิารณาอนุมตัิจ่ายเงนิโบนัส
ใหแ้ก่ผูบ้รหิารระดบัสงูในฐานะพนักงานไดต้ามกรอบอ านาจทีก่ าหนด 

ค าถามที ่4.  เป็นประเดน็ค าถามจากนายสุวทิย ์เลาหะพลวฒันา, นายธญัญวฒัน์ เกษมสุวรรณ, นาง
วรรณี อษัฎาธร และนายปัทมศกัดิ ์เสนาณรงค์ ซึ่งไดส้อบถามเรื่องเกี่ยวกบัสวสัดกิาร
ค่ารกัษาพยาบาลผู้บรหิารของบรษิทัฯ ว่าได้มกีารจ่ายให้แก่ผู้บรหิารในปี 2566 ด้วย
หรอืไม่ 

ประธานฯ ไดต้อบว่า บรษิทัฯ ไดม้รีะเบยีบสวสัดกิารค่ารกัษาพยาลใหแ้ก่คณะผูบ้รหิารของบรษิทัฯ โดย
ผูบ้รหิารแต่ละรายสามารถเบกิค่ารกัษาพยาบาลประจ าปีได้ตามทีจ่่ายจรงิ ภายในวงเงนิทีก่ าหนดไวส้ าหรบัแต่ละ
ต าแหน่ง   

ค าถามที ่5.  เป็นประเดน็ค าถามจากนายสุวทิย ์เลาหะพลวฒันา, นายธญัญวฒัน์ เกษมสุวรรณ, นาง
วรรณี อษัฎาธร และนายปัทมศกัดิ ์เสนาณรงค์ ซึ่งได้สอบถามเรื่องการจดัส่งเอกสาร
ประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการบรษิทั ซึ่งได้ก าหนดไว้ให้เลขานุการฯ จดัส่ง
เอกสารดงักล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการล่วงหน้า 7 วนัก่อนประชุม หรอือย่างน้อยไม่เกนิ 3 
วนัก่อนประชุมว่าไดม้กีารด าเนินการตามระเบยีบหรอืไม่ 

เลขานุการฯ ตอบว่า ในการจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการ
บรษิทันัน้ ในสถานการณ์ปกติจะจดัส่งล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนประชุม หากแต่ในช่วงที่เกดิ
วกิฤตโควดิ-19 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยปิดกจิการชัว่คราว พนักงานลาออกจ านวนมาก ท าใหบ้รษิทัฯ ประสบปัญหา
ขาดแคลนบุคลากร จงึท าใหง้านดา้นเอกสารเกดิความล่าชา้อยู่บา้ง ในปี 2566 เลขานุการฯ ไดเ้สนอและคณะกรรมการ
บรษิทัไดพ้จิารณาผ่อนปรนขอ้ก าหนดเรื่องการจดัส่งเอกสารประกอบการประชุมของคณะกรรมการ ในกรณีจ า เป็น
ใหส้ามารถจดัสง่เอกสารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัก่อนประชุม  
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ค าถามที ่6.  เป็นประเด็นค าถามจากนางสาวรริศา คล่องประกิจ ผู้ถือหุ้น ซึ่งได้สอบถามความ
คบืหน้าเรื่องการด าเนินการแกไ้ขคุณสมบตัเิพื่อกลบัเขา้ซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

นายอ านาจ คิ้วคชา กรรมการและกรรมการรองผู้จดัการใหญ่ (บญัชแีละการเงนิ) ได้ตอบค าถามโดย
อา้งองิขอ้มลูจากหนังสอืของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึง่ไดต้อบค าขอขยายระยะเวลาการแกไ้ขคุณสมบตัขิองบรษิทัฯ เพื่อ
จะกลบัเขา้ซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ออกไปอกี 1 ปี ซึ่งตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดอ้ธบิายเหตุผลทีข่ยายระยะเวลาใน
การด าเนินการดงักล่าวใหแ้ก่บรษิทัฯ ว่า “เนือ่งจากบรษิทัมธีุรกจิหลกัด าเนินการมาอย่างต่อเนือ่งชดัเจน มทีรพัยส์นิ
ทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิหลกั และรายไดจ้ากการประกอบธุรกจิหลกั ซึง่จากงบการเงนิประจ าปี 2566 บรษิทัมสี่วน
ของผูถ้อืหุน้ 1,404 ลา้นบาท และมรีายไดจ้ากการด าเนินงานรวม 2,029 ลา้นบาท อย่างไรกด็ี แมบ้รษิทัและบรษิทั
ย่อยจะมรีายไดเ้พิม่สูงขึ้น แต่เนือ่งจากจ านวนนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางเขา้ประเทศไทยในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2566 
ยงัมจี านวนไม่มากเมือ่เทยีบกบัปี 2562 (ช่วงก่อนโควดิ-19) ประกอบกบับรษิทัมค่ีาใช้จ่ายและต้นทุนทางการเงนิ      
ทีส่งู จงึสง่ผลใหบ้รษิทัยงัมผีลประกอบการทีข่าดทุน และท าใหผ้ลการด าเนินงานของบรษิทัไม่เป็นไปตามแผนธุรกจิ
ทีไ่ดว้างไว ้ ทัง้นี้ บรษิทัไดป้รบัแผนการด าเนินธุรกจิโดยคาดว่าในปี 2567 จะมรีายไดจ้ากการด าเนินงานรวมทัง้สิ้น 
2,574 ลา้นบาท และจะมกี าไรจากการด าเนินงาน 36 ลา้นบาท...”   

ประธานฯ ไดก้ล่าวเพิม่เตมิว่า บรษิทัฯ ไดพ้ยายามทุกวถิทีางทีจ่ะท าใหม้คุีณสมบตัคิรบถว้นในการจะขอ
กลบัเขา้ไปซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แต่เหตุการณ์รอบตวัไม่เอื้ออ านวย ทัง้ปัญหาสภาพภูมริฐัศาสตร์ มกีารสูร้บ
ในต่างประเทศ ท าใหเ้ป็นปัญหาทีส่ง่ผลกระทบต่อการท่องเทีย่ว บรษิทัฯ หวงัว่าบรรยากาศเหล่านัน้จะดขีึน้ในเรว็วนั 
และจะมจี านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติกลบัมาเพิม่มากขึน้ ซึ่งจะช่วยให้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมีรายไดแ้ละมีก าไร
เพยีงพอทีจ่ะกลบัเขา้ซื้อขายไดต้ามเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์    

ค าถามที ่7.   เป็นประเดน็ค าถามจากนายวรวทิย ์วงคศ์รรีุ่งเรอืง ผูถ้อืหุน้ ซึง่ไดส้อบถามเรื่องแผนการ
ช าระหนี้หุน้กูข้องบรษิทัภูเกต็แฟนตาซ ีทีจ่ะครบก าหนดในวนัที ่30 ธนัวาคม 2567 

นายผนิ คิว้คชา ประกรรมการบรหิาร ไดต้อบว่า ตลอดระยะเวลา 4 ปีทีผ่่านมา บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย
อยู่ในสภาวการณ์ยากล าบาก แต่กไ็ม่เคยปฏบิตัผิดินัดช าระเงนิต้นหรอืแมแ้ต่ดอกเบี้ยของหุน้กูแ้ต่อย่างใด สว่นค าถาม
เรื่องการช าระหนี้หุน้กู้เมื่อครบก าหนดนัน้ ยงัไม่สามารถจะตอบไดใ้นวนันี้ ต้องรอดูเศรษฐกจิและการท่องเทีย่วว่าจะ
กลบัมาเป็นอย่างไรก่อน หากดขีึ้นก็สามารถจะช าระคืนหุ้นกู้บางส่วนก่อนได้ หากไม่ดกี็อาจจะจ าเป็นต้องขอความ        
เหน็ใจจากผู้ถือหุ้นกู้ในการพจิารณาขยายระยะเวลาครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีกระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตาม    
ทุกอย่างอยู่ในความสามารถทีจ่ะรกัษาไม่ใหเ้กดิความเสยีหาย ขอผูถ้อืหุน้และผูถ้อืหุน้กูไ้ม่ตอ้งกงัวลในเรื่องนี้  

ค าถามที ่8.   เป็นประเด็นขอ้เสนอแนะจากนายวนิชยั เกยีรตินิยมศกัดิ ์ผู้รบัมอบฉันทะจากสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ว่าสมาคมฯ ได้มีนโยบายน าเสนอให้บริษัทจดทะเบียนจดัการ
ประชุมผูถ้อืหุน้แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กนั หรอืเรยีกว่า Hybrid เพื่อ
เป็นการพบปะ สื่อสาร และซกัถามระหว่างผูถ้อืหุน้ ผูบ้รหิาร และคณะกรรมการบรษิทั
อย่างสะดวก ซึ่งสอดคลอ้งกบัหนังสอืเวยีนของส านักงาน ก.ล.ต. ที ่ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 
เรื่อง ขอความร่วมมอืเกี่ยวกบัการจดัประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ ลงวนัที ่10 มกราคม 2567 
จงึขอเสนอใหบ้รษิทัฯ พจิารณาขอ้เสนอการจดัประชุมแบบ Hybrid ดว้ย 

เลขานุการฯ ไดข้ออนุญาตประธานฯ ตอบชี้แจงขอ้เสนอแนะของสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย ว่าบรษิทัฯ 
มนีโยบายทีจ่ะจดัการประชุมในรูปแบบ Onsite เช่นทีเ่คยปฏบิตัมิา หากแต่ในปีนี้ หอ้งประชุมทีจ่ดัเตรยีมไวส้ าหรบั



สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. 
 

   หน้า 23 /23 
  รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2567  

การประชุมผู้ถือหุ้นยงัไม่เรียบร้อยเพราะต้องปรบัปรุงเรื่องระบบสญัญาณภาพและเสยีง ในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 
2568 จะน าเสนอคณะกรรมการพจิารณาปรบัเปลี่ยนรูปแบบการประชุมให้เหมาะสมตามนโยบายของส านักงาน 
ก.ล.ต. ต่อไป  

นางสาวรริศา คล่องประกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติม เรื่องการจ่ายเงินรางวัลประจ าปีของ
คณะกรรมการบรษิทั ว่าบรษิทัฯ ได้มกีารปันส่วนเงนิรางวลัใหแ้ก่กรรมการ โดยกรรมการแต่ละรายจะได้เงนิรางวลั
ไม่เท่ากนั เพราะมกีารปันส่วนเป็นตวัเลข ขอถามว่าการจดัสรรเงนิรางวลัประจ าปี 2566 นัน้ มกีารพจิารณาจดัสรร
อย่างไร เหตุใดคณะกรรมการสรรหาฯ จงึไดเ้ปลีย่นแปลงหลกัเกณฑก์ารจดัสรรจากเดมิ เป็นการจดัสรรตามล าดบั
ผลงาน ท าใหก้รรมการทีด่ ารงต าแหน่งผูบ้รหิารไดร้บัเงนิรางวลัมากกว่ากรรมการอื่น ทัง้ๆ ทีเ่ป็นการใหเ้งนิรางวลั
แกก่รรมการ มใิช่เงนิรางวลัของคณะผูบ้รหิาร ซึง่คณะผูบ้รหิารกไ็ดร้บัเงนิรางวลัประจ าปีไปแลว้ 

นายผนิ คิ้วคชา ประธานกรรมการบรหิาร ไดต้อบชี้แจงว่า เนื่องจากทีผ่่านมา 4 ปี บรษิทัฯ ประสบกบั
วกิฤต มปัีญหาต่างๆ มากมาย กรรมการของบรษิทัฯ มจี านวน 15 ท่าน บางท่านใหค้วามช่วยเหลอืบรษิทัฯ แทบ   
ทุกเดือน บางท่านช่วยเหลือบริษัทฯ รวมทัง้บริษัทย่อยมาตลอด 4 ปี บางท่านไม่ได้ช่วยเหลือ เพราะฉะนัน้        
เมื่อบรษิทัฯ มกี าไร คณะกรรมการจงึเหน็ว่าควรจะพจิารณาตอบแทนใหแ้ก่กรรมการที่ไดใ้หก้ารสนับสนุนช่วยเหลอื
บรษิทัฯ ซึ่งน่าจะเป็นหลกัการพจิารณาที่ยุติธรรมและเหมาะสมแลว้ อกีทัง้ยงัเป็นการส่งเสรมิให้กรรมการทุกคน
ร่วมมอืกนัช่วยเหลอืพฒันาบรษิทัฯ ใหด้ ารงอยู่ต่อไปดว้ยด ี

นางสาวรรศิา คล่องประกจิ ผูถ้อืหุน้ ไดใ้หข้อ้เสนอแนะเรื่องการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ซึง่บรษิทัฯ 
ยงัไม่สามารถจะจ่ายได ้ท าใหผู้ถ้อืหุน้ไม่ไดร้บัผลตอบแทนใดๆ เลย ขอใหบ้รษิทัฯ เร่งด าเนินการเรื่องการกลบัเขา้
ซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหไ้ดโ้ดยเรว็ นอกจากนี้ ขอใหก้ารตอบค าถามของผูถ้อืหุน้ทีส่ง่ค าถามล่วงหน้าก่อนวนั
ประชุม ได้มีการพจิารณาตามขอ้สอบถามอย่างละเอียดทุกข้อด้วย เนื่องจากในครัง้นี้ ได้ส่งค าถามล่วงหน้ามา
จ านวนมาก แต่เลขานุการฯ อ่านค าถามเพยีงการสรุปประเดน็มไิดเ้จาะรายละเอยีดตามทีต่อ้งการอย่างครบถว้น  

นายสมพาศ นิลพนัธ์ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไดก้ล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีไ่ด้
สอบถามและใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ  

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บรษิทัฯ ได้พจิารณาตอบค าถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นที่ส าคญั
อย่างครบถว้นแลว้ และไม่มผีูใ้ดประสงคท์ีจ่ะสอบถามเรื่องอื่นๆ อกี  

ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีส่ละเวลามาร่วมประชุม และผูเ้กีย่วขอ้ง ตลอดจนพนักงาน 
และเจา้หน้าทีทุ่กคนทีช่่วยจดัการและด าเนินการใหก้ารประชุมครัง้นี้ส าเรจ็ลงดว้ยด ี 

 ปิดการประชุมเมื่อเวลา 16.59 น.      
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